
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ครั้งที่ ๓๔ 

วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 406 (ห้องประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นางมนพร  เจริญศรี รองประธานคณะกรรมาธิการ  
คนที่ห้า ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากสภากาชาดไทย ส่วนราชการไม่สังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี  
และกระทรวงศึกษาธิการ เข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้  

  
เรื่องที่พิจารณา 

มาตรา ๓๕ สภากาชาดไทย  
สภากาชาดไทย      

มาตรา ๒๗ ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงาน 
ภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี  

    ๑. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
๒. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส าหรบักองทนุเพ่ือการสบืสวน สอบสวน  

การป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา  
มาตรา ๒๔ กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในก ากับ  

๑. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๒. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรบัเงนิทุนหมนุเวียน 
    เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สนิขา้ราชการคร ู 
๓. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  
๔. กรมส่งเสริมการเรียนรู ้
๕. ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
๖. ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
๗. ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา     
๘. สถาบันสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
๙. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดภิาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
      ๑๐. ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 

 ๑๑. โรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ์  
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๑๒. สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 
๑๓. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 

ผลการพิจารณา 
มาตรา ๓๕ สภากาชาดไทย     ๙,๑๗๘,๖๔๕,๖๐๐ บาท 
สภากาชาดไทย      ๙,๑๗๘,๖๔๕,๖๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของสภากาชาดไทยในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบแนวทางการอบรมยุวกาชาดเพื่อสร้างองค์ความรู้ป้องกันปัญหายาเสพติด  
- ขอทราบแนวทางการจัดสรรงบประมาณจากการจ าหน่ายลอตเตอรี่น ามาแก้ปัญหายาเสพติด  
- ขอทราบรายละเอียดปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ ๓๐ บาท รักษาทุกที่ 

ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
- ขอทราบรายละเอียดการปลูกถ่ายอวัยวะ เป้าหมายจ านวน ๑,๑๐๐ ราย ควรมีการก าหนด

เป้าหมายมากขึ้นเป็นจ านวน ๒,๐๐๐ รายต่อปี  
- ขอทราบรายละเอียดโครงการสร้างศักยภาพเทคโนโลยีการแพทย์ส าหรับมาตรฐานส าหรับ

รักษาผู้ป่วยมะเร็งในระบบเลือด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ควบคุมโรคของผู้ป่วยด้วยนวัตกรรมเซลล์ภูมิคุ้มกัน
บ าบัดเฉพาะบุคคล 

- ขอทราบรายละเอียด การรับบริจาคโลหิต หรือบริจาคอวัยวะร่างกาย ดวงตา ผลการ
ด าเนินงานอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดแนวทางการส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนพ้ืนที่ภาคอีสานรับประทาน
อาหารเนื้อหมูดิบ ลาบก้อยดิบ ส่งผลให้เกิดอาการหูดับ ด้วยการบูรณาการร่วมกับ กรมอนามัย 
หรือสาธารณสุขอ าเภอ สาธารณสุขจังหวัด อย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมของธนาคารเลือดรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉิน
เกิดขึ้นท่ีมีความต้องการเลือดจ านวนมาก และขอทราบความคืบหน้าปริมาณเลือดส ารอง จ านวน 
ผู้บริจาค ปริมาณเลือดที่ต้องการ และคุณภาพเลือดที่ต้องการอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดแผนงานขยายพ้ืนที่ในการบริจาคเกล็ดเลือด ออกไปสู่ต่างจังหวัด 
หรือภูมิภาคต่าง ๆ อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดการบริจาคอวัยวะดวงตา จากผู้บริจาคประสงค์บริจาคเข้าสามารถ
น าไปใช้จริงได้ร้อยละเท่าใด  

- ขอทราบแนวทางการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้ที่มีความสนใจในการบริจาคกรุ๊ปเลือด  
ที่ขาดแคลน หรือบริจาคอวัยวะที่ขาดแคลน แนวทางการขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์
เชิญชวนบริจาคโลหิตอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดการพัฒนามะเร็งวัคซีนป้องกันมะเร็งระบบเม็ดเลือดเลือดขาวหรือต่อม
น้ าเหลือง แนวทางส่งเสริมให้ประชาชนผู้ยากไร้สามารถเข้าถึงวัคซีน  
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- ขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนหรือยาแบบเม็ดในการป้องกันโรค  
ฉี่หนูหรือเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) สามารถป้องกันได้ระยะเวลาเท่าใด 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน วงเงิน ๓ ล้านกว่าบาท แบบ SMS ผ่านมือถือ
ซ้ าซ้อนการจัดท าแอปพลิเคชันของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) (สสน.)  
ผู้ให้บริการหลักในการแจ้งเตอืนภัยเรือ่งของน้ า หรือไม่ หรือซ้ าซ้อนกับการแจ้งเตือนภัยของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย หรือไม่ และแนวทางการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยต่อไปอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดและแนวทางการรับบริจาคเลือดจากผู้ที่มีเพศสภาพ (LGBT) หรือกลุ่ม
ชายรักชาย อย่างไร ต้นทุนการตรวจเลือดจ านวนเท่าใด   

- ขอทราบรายละเอียดก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและนันทนาการผู้สูงอายุกระจายทั่วทุกภูมิภาค 
อย่างไร แนวทางการพัฒนาเป็นศูนย์ต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นหรือจังหวัดอื่นน าไปพัฒนาศูนย์ส่งเสริม
ผู้สูงอายุในพื้นที่อื่นต่อไป พร้อมกับการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการในเด็กเป็นสิ่งส าคัญมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี รองรับอัตราการเกิดต่ า อย่างไร  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีนายกเหล่ากาชาดที่เป็นภรรยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และจิตอาสาของสภากาชาด 

ไม่ได้รับเงินเดือน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงผู้ที่มีจิตอาสาในต่างจังหวัดและในพื้นที่กรุงเทพ 
- กรณีการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์บริจาคอวัยวะ มีการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง  

เช่น โทรทัศน์ วิทย ุและสื่อต่าง ๆ  
- กรณีการจัดซื้อจัดจ้างถุงยังชีพหรือชุดธารน้ าใจ สภากาชาดไทยท าความตกลงร่วมกับห้าง 

ค้าส่งแมคโคร ในต่างจังหวัดจัดชุดถุงยังชีพหรือชุดธารน้ าใจไปให้กับผู้ขอรบัความชว่ยเหลือหรือผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อน ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ไม่อยู่ภายใต้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ 

- กรณีการใช้ถุงธารน้ าใจผ่านระบบแอปพลิเคชันพ้นภัย บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภาคีเครือข่าย รับเรื่องร้องเรียนและผ่านการกลั่นกรองแต่ละหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่าย และขยาย
การช่วยเหลือไปยังกลุ่มเปาะบางสามารถเลือกสิ่งของบริจาคให้เหมาะสมกับความจ าเป็นต้องใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

- กรณีการปลูกถ่ายอวัยวะ เป้าหมายจ านวน ๑,๑๐๐ ราย ในปี ๒๕๖๘ สูงกว่าปีที่ผ่านมา  
โดยมีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานร่วมกับเครือข่ายของสาธารณสุข ก าหนดตัวชี้วัดให้กับ
ทางเขตบริการในพ้ืนที่ภูมิภาค เพื่อให้สุขภาพของประชาชนแข็งแรง 

- กรณีสถานะทางการเงินของเหล่ากาชาดและกิ่งกาชาดอยู่ในจังหวัดสามารถใช้เฉพาะ 
ในจังหวัด ตามพระราชบัญญัติส าหรับหน่วยงานเหล่ากาชาด สามารถไม่ต้องส่งสินทรัพย์หนี้สินใด ๆ 
ให้กับสภากาชาดไทย ส านักงานใหญ่ สามารถน ารายได้ทั้งหมดมาบริหารจัดการภายในส านักงาน 
แต่ละจังหวัด ขณะเดียวกันงบการเงินของเหล่ากาชาดถูกตรวจสอบโดยส านักงานตรวจเงินจังหวัด   
โดยงบการเงิน แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนส านักงานใหญ่และส่วนของกิจการเหล่ากาชาด 

- กรณีเงินนอกงบประมาณที่สภากาชาดไทยบริหารจัดการ ส่วนใหญ่จะมาจากเงินบริจาค 
ที่สภากาชาดไทยรณรงค์จากผู้มีจิตศรัทธา และกิจการกุศลทั้งหมด รวมทั้งส่วนหนึ่ง มาจากการด าเนิน
กิจการของสภากาชาดไทยการรักษาพยาบาล และการดูแลผู้ป่วยต่าง ๆ  
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- กรณีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างสภากาชาดไทยไม่อยู่ภายใต้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ของทางราชการ มุ่งเน้นในเรื่องความเร็วและความเหมาะสมกับเครื่องมือหรือเครื่องใช้ให้กับผู้ ที่ได้รับ
ความเดือดร้อน สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที  ส่งมอบให้ถึงผู้ประสบภัยอย่างเร็วที่สุด 
ภายใน ๒๔ ชั่วโมง  

- กรณีปริมาณส ารองเลือดที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติไม่เกินจ านวนสองวัน แต่มีการส ารอง 
อยู่ที่โรงพยาบาลปริมาณส ารองเลือดส าหรับผู้ป่วยประมาณ ๓๐ ถึง ๔๐ วัน  

- จ านวนผู้ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การบริจาคเลือดคิดเป็นร้อยละ ๑๐ ถึงร้อยละ ๑๒ ของจ านวน 
ผู้บริจาคเลือด และกรณีผู้ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ที่ศูนย์บริจาคเลือด ประมาณร้อยละ ๘ ถึงร้อยละ ๙ 
เท่านั้น 

- กรณีเกล็ดเลือดมีความส าคัญเพราะว่าใช้ในการรักษาโรคไข้เลือดออก ปัจจุบันมีวิธีการท าให้
เกล็ดเลือดปราศจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งมักจะปนเปื้อนอยู่เป็นจ านวนมากเกล็ดเลือดไม่ได้ถูกเก็บในห้อง
เย็น เพราะฉะนั้นมันพร้อมที่จะมีแบคทีเรียเติบโตขึ้นทุกวัน เกร็ดเลือดจึงมีอายุสั้นมาก สภากาชาดไทย
ตรวจสอบเกล็ดเลือดไม่มีแบคทีเรียก่อนที่จะจ่ายเลือด ขณะที่โรงพยาบาลจะให้บริษัทมาตั้งเครื่องเจาะ
เกล็ดเลือดแต่ไม่ได้มีการตรวจแบคทีเรียก่อน เพราะฉะนั้นเป็นจุดแตกต่างระหว่างโลหิตที่จัดเก็บ 
โดยสภากาชาดกับโรงพยาบาลทั่วไป สาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศจะมีสาขาอยู่ประมาณ  
๑๕๙ แห่ง  

- กรณีรับเข้ามาเป็นบุคลากรของสภากาชาดไทยเองนั้นจุดแข็งคือความเป็นเครือข่าย  
คือ มีเครือข่ายกับโรงเรียนแพทย์กับโรงพยาบาลต่าง ๆ มากมายมีการประชุมร่วมกันทั้งภาครัฐ 
และเอกชนรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ให้กับเราปัจจุบันก็มีหลายองค์กรที่เข้ามาบริจาครถเคลื่อนที่ 

- กรณีการรับบริจาคเลือดของสภากาชาดไทยส าหรับกลุ่ม LGBTQ หรือ กลุ่มเลสเบี้ยนสามารถ
บริจาคเลือดได้ สภากาชาดไทยไม่เลือกปฏิบัติ ยึดมั่นความเท่าเทียมของมนุษย์ ต่อมาได้วิจัยร่วมกันกับ
กลุ่มฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศรับสมัครอาสาสมัคร พบว่ามีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์สูงในกลุ่มชายรักชาย 
สภากาชาดไทยจึงไม่เปลี่ยนหลักเกณฑ์การรับบริจาคเลือด ของกลุ่มที่มีความเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์  
และส่วนผู้บริจาคโลหิตเพศชายที่มีจิตใจเป็นหญิงจ านวนมากที่ไม่มีความเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์สามารถ
บริจาคเลือดได้ 
 - กรณีการผลิตภัณฑ์ของสถานเสาวภา สามารถผลิต เซรุ่มแก้พิษงู และเซรุ่มแก้พิษสุนัขบ้า 
รวมทั้ง วัคซีนป้องกันวัณโรค (วัคซีน BCG) ฉีดให้กับเด็กทุกคนท่ีเกิดในประเทศไทย การขอรับ
งบประมาณในปี ๒๕๖๘ เพ่ือก่อสร้างโรงงานรองรับการผลิตวัคซีนตัวใหม่ ร่วมกับวัคซีนตัวเก่า  
และการพัฒนาสูตรการรักษามะเร็งในกระเพาะปัสสาวะอยู่ระหว่างกระบวนการคลินิกเคาน์เตอร์ 
ท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากประเทศจีน 

- กรณีวัคซีนป้องกันโรคฉี่หนูเป็นโรคประจ าถิ่นของประเทศไทยแล้วก็เกิดขึ้นทุกปี โดยเฉพาะ
ในช่วงของฤดูฝน สภากาชาดไทยช่วยด าเนินการพัฒนาวิจัยขึ้นมา ราคาจ าหน่ายเข็มละ ๓,๐๐๐ บาท 
และฉีดเข็มที่สองในปีที ่๗ หรือ ปีที่ ๘ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกายของผู้รับการฉีด
วัคซีน ผลการวิจัยจากการทดลองในสัตว์พบว่าร้อยละ ๕๕ ถึงร้อยละ ๖๐ และหากเพ่ิมสารบางอย่าง
เข้าไปสามารถมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๗๕ ถึงร้อยละ ๘๐ สูงกว่าวัคซีนที่จ าหน่ายตามท้องตลาด
ทั่วไป สามารถพัฒนาในรูปแบบอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. ๒๕๗๑  
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- กรณีมะเร็งในระบบเลือด (ลูคิเมียร์) ไม่สามารถรักษาให้หายได้  ต่อมาได้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีการรักษามะเร็งในระบบเลอืด ด้วยการปลูกถ่ายไขกระดกู ซึ่งในเซลล์มะเรง็จะมีระบบป้องกัน
ตัวไว้ท าให้ไม่สามารถจะไปจัดการตัวเองได้  จึงต้องน าเอาเลือดออกมาน ามากลั่นเอาลิมโฟไซต์ 
(Lymphocyte) หรือทีเซลล์ (T - Cell) บางตัวของคนไข้ เข้ามาในกระบวนการแลป (CAR - T cell)
เพื่อที่จะท าให้ตัวนี้สามารถไปจับกับเซลล์มะเร็ง แล้วจึงก าจัดเซลล์มะเร็งได้ และกรณีการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยที่อยู่ต่างจังหวัดที่ต้องการรักษาสามารถใช้ระบบรีเฟอร์เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาได้ทันที 

- กรณีรายละเอียดแอปพลิเคชันพ้นภัย เกี่ยวกับการร้องขอความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ท่ีเป็นภาคีเครือขา่ยจ านวน ๒๐ กว่าหน่วยงาน ฉะนั้น มีการบูรณาการท างานไม่เกดิความซ้ าซ้อน 
ข้อมูลการร้องขอตั้งแต่เปิดแอปพลิเคชันในปี ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน การร้องขอประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ กว่าครั้ง 
ซึ่งแบ่งเป็นภัยต่าง ๆ โดยตัวแอปพลิเคชันจะมีข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ  

- กรณีการคัดเลือกผู้บริจาคโลหิตเป็นไปตามหลักการแพทย์สากลทั่วโลก WHO เป็นผู้ก าหนด
เป็นสากลทั่วโลกจะคัดกรองความเสี่ยงของแต่ละประเทศ กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์แบบชายกับชายจะมี
โอกาสติดเชื้อได้สูงกว่าคนอื่น จ านวน ๒๐๐ เท่า และไม่เกี่ยวกับต้นทุนการคัดกรอง ด าเนินการด้วย
ความระมัดระวังและพิจารณาแล้วไม่ให้ความเสี่ยงตกอยู่กับผู้รับบริจาคโลหิต 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- สภากาชาดไทย ควรพัฒนาสเต็มเซลล์ (stem cell) สามารถใช้รักษามะเร็งต่อมน้ าเหลือง 

รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว เป้าหมายสามารถรักษาผู้ป่วยที่ผ่านมา จ านวน ๑๐ ราย วงเงินงบประมาณ 
๑๑๕ ล้านบาท ควรพัฒนาให้สามารถรักษาผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น 

- สภากาชาดไทย ควรพัฒนาวัคซีนรองรับความเจริญก้าวหน้าระบบสาธารณะสุขของประเทศ
ในอนาคต  

- สภากาชาดไทย ควรบูรณาการร่วมกับผู้น าท้องถิ่นหรือผู้น าชุมชนในการมอบถุงยังชีพให้กับ 
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง  

- สภากาชาดไทย ควรมีระเบียบการจัดซือ้จัดจ้างเปน็ของสภากาชาดไทยโดยเฉพาะ เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการจัดซื้อชุดบริจาคถุงยังชีพหรือชุดธารน้ าใจให้ทันต่อสถานการณ์จ าเป็นเร่งด่วน  
ไม่จ าเป็นต้องท าตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนื่องจากไม่ใช่เป็นหน่วยงานของรัฐ  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายสหัสวัต  คุ้มคง กรรมาธิการ ขอเอกสารดังมีรายการดังต่อไปนี้ 
๑. รายเอียดเกี่ยวกับที่มาของเงินนอกงบประมาณจ านวน ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท เป็นเงินบริจาค

หรือไม่ 
๒. รายละเอียดที่มาของงบประมาณในการก่อสร้างสถานที่ท าการของสภากาชาด  

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสารดังมีรายการดังต่อไปนี้ 
๑. รายละเอียดปริมาณจ านวนผู้ใช้บริการคอลเซ็นเตอร์ โทร ๑๖๖๔ ข้อมูลต่อสัปดาห์ ต่อเดือน 

จ านวนเท่าใด เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้าง ใน ๑ ปี ที่ผ่านมา  
๒. รายงานการรับบริจาคเลือดจากกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ระดับ ๑๐๐ ถึง ๒๐๐ เท่า ในเลือด

ของกลุ่มผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน  
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มาตรา ๒๗ ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  
กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุม 
ดูแลของนายกรัฐมนตรี     ๔๓,๖๐๒,๒๙๕,๐๐๐  บาท  

 ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ    ๓๗,๓๑๓,๘๓๗,๔๐๐  บาท 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส าหรับกองทุนเพ่ือการสืบสวน  
 สอบสวน การปอ้งกันและปราบปรามการกระท าความผิด 
 ทางอาญา            ๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

ไม่มีรายการปรับลด          -  บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  และกองทุนเพ่ือการสืบสวน 
สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญาในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหายาเสพติดและการแพร่ระบาดกลุ่มเยาวชนเป็นอย่างไร  
- ขอทราบรายละเอียดความคืบหน้ าโครงการจัดหารถเกาะล้อยางจ า นวน ๔๖ คัน  

วงเงิน ๕๖๖ ล้านบาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และโครงการจัดหารถหุ้มเกราะกันกระสุน จ านวน ๑๕ คัน  
ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม กรณีพนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้อง 
หรือพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง หรือคดีที่ศาลยกฟ้อง แนวทางการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการวิเคราะห์ข้อมูลแหล่งข่าวทางไซเบอร์ วงเงิน จ านวน ๑๗๓ ล้านบาท 
อย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการปราบปรามการกระท าความผิดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เป็นมิจฉาชีพ 
หรือการป้องกันการเปิดบัญชีม้า เป้าหมายการด าเนินงาน อย่างไร   

- ขอทราบรายละเอียดโครงการก่อสร้างโรงเก็บอากาศยาน ลานจอดอากาศยานและทางขับ 
บริเวณท่าแลง งบประมาณ ๘๙ ล้านบาท อยากทราบเหตุผลและความจ าเป็นของโครงการดังกล่าว 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการทดสอบสนามยิงปืนของกองสรรพาวุธ วงเงินงบประมาณ  
๒๘ ล้านบาท  

- ขอทราบรายละเอียดการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในปี ๒๕๖๖ ในรายการถวายความ
ปลอดภัย หมวดของการถวายความรักษาปลอดภัย ไปด าเนินการจัดหาอุปกรณ์วิเคราะห์ประมวลผล
โซเชียลมีเดีย วงเงิน ๑๔ ล้านบาท  

- ขอทราบรายละเอียดต ารวจท่องเที่ยวมีความจ าเป็นต้องตั้งเป็นกองบัญชาการต่อไปหรือไม่ 
หรือควรกลับไปเป็นหน่วยงานเดิมอย่างไร เนื่องจากประสบปัญหางบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัตงิาน  

- ขอทราบแนวทางการแก้ไขพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการแต่งตั้ง 
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเชื่อมโยงกับประชาชนอย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ต่อประชาชนทั่วไป 
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- ขอทราบรายละเอียดต ารวจไซเบอร์มีกองบัญชาการต ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม 
ทางเทคโนโลยี (บช.สอท.)" หรือชื่อ "กองบัญชาการต ารวจไซเบอร์ภารกิจงานที่ ซับซ้อนกับกองบังคับ
การปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดแหล่งที่มาของงบประมาณโครงการปรับปรุงอาคารที่พักของต ารวจ 
หรือไม่ แนวทางการดูแลอาคารรายเดือน เช่น การทาสี การท าความสะอาด ที่พักอาศัยอย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ปืนไฟฟ้า 
จ านวน ๓,๑๐๕ กระบอก ทั่วประเทศเฉลี่ยแล้วจ านวน ๑ ถึง ๒ กระบอกต่อสถานีต ารวจ ไม่เพียงพอ 
ต่อการระงับเหตุที่เกิดจากผู้ป่วยจิตเวช  

- ขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้าส านักงานต ารวจแห่งชาติการเพ่ิมค่าค่าตอบแทน 
ในการสอบสวนคดีอาญาเพื่อการอ านวยความยุติธรรมอย่างไร และรายละเอียดร่างพระราชกฤษฎีกา 
ในการเพ่ิมเรื่องของเงินประจ าต าแหน่งสืบสวนและปฏิบัติติหน้าที่สอบสวนพร้อมกัน แตกต่างกับงาน
สืบสวนอย่างเดียวและสอบสวนอย่างเดียวอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดความคืบการออกใบสั่งออนไลน์ ที่เป็นคดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ต่อ 
ศาลปกครองสูงสุด อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการจัดหาอุปกรณ์คน้หาการสื่อสารระยะไกล มีวัตถุประสงค์อย่างไร 
และโครงการจัดหาอุปกรณ์ควบคุมฝูงชน จ านวน ๖๓๗ หน่วย วงเงิน ๗๖ ล้านบาท อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดค่าตอบแทนและจ านวนอัตราก าลังพลเจ้าหน้าที่ต ารวจในการปฏิบัติ
หน้าที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพ่ีน้องประชาชนซึ่งท่านได้ก าหนดตัวชี้วัด 
เรื่องความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ ๘๒ ในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๗ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ร้อยละ ๘๒ การสร้างความเชื่อมั่นด้านอะไรบ้าง และการประเมิน
อย่างไร 

- กองทุนเพ่ือการสืบสวน สอบสวนฯ ขอทราบแนวทางการจัดท าระบบการติดตามเรื่องการ 
แจ้งความ สถานะคดี ระบบซีออส (CIOS) หรือ ระบบอีไฟล์ลิ่ง (e-Filing) ของศาลยุติธรรม ประชาชน
สามารถตรวจสอบอย่างไร  

- สอบถามเกี่ยวกับกรณีมีการปรับลดงบประมาณร้อยละ ๖.๘ ซึ่งเป็นแผนงานพ้ืนฐานความ
มั่นคง เช่น อาวุธยุทธโทปกรณ์ ครุภัณฑ์ เป็นต้น มีงบประมาณที่ปรับลดประมาณ ๒๐ - ๓๐ ล้านบาท 
อยากทราบว่า งบประมาณที่มีการปรับลดลงจะกระทบกับเนื้องานหรือไม่ และคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ
การปรับลดงบประมาณในภาพรวมดังกล่าว 

- สอบถามเกี่ยวกับโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบเขตจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ งบประมาณเพ่ิมขึ้น ๓๔๔ ล้านบาท โดยมีหน่วยงานที่ท างานร่วมกัน คือ กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ส านักงาน
ข่าวกรองแห่งชาติ  อยากทราบว่า ในภาพรวมมีการประชุมแบบใด อย่างไร เนื่องจากมีคดีความมั่นคง
ต่าง ๆ เช่น การค้ามนุษย์ แรงงานอุยกูร์ และขอเอกสารเกี่ยวกับแรงงานอุยกูร์และสถานการณ์การค้า
มนุษย์ รวมถึงการดูแลความมั่นคงในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้  
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- สอบถามเกี่ยวค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างสถานีต ารวจ บางแห่ง
สถานที่คับแคบ บางแห่งมีการใช้งบประมาณผูกพัน อยากทราบว่าจะต้องสร้างเพ่ิมอีกกี่แห่ง  
หากก่อสร้างเสร็จแล้วจะมีประชาชนมาใช้ประโยชน์แบบใด อย่างไร  

- สอบถามเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การรักษาความสงบภายในประเทศ มีโครงการป้องกัน 
และปราบปรามอาชญากรรม อยากทราบว่า รายละเอียดต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุงระบบสื่อสาร ชุดเก็บกู้
วัตถุระเบิด จะมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดอย่างไร และยังมีจ านวนที่ไม่เพียงพอเท่าไหร่ จะพัฒนา  
ได้ระดับใด  

- สอบถามเกี่ยวกับโครงการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน ซึ่ งเป็นการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมฝูงชน การชุมชนตามกรอบของ
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีความสอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวอย่างไร  
ยังขาดอุปกรณ์อีกหรือไม่ และมีอะไรที่ต้องการพัฒนาอีกบ้าง 

- เสนอแนะเกี่ยวกบัครภุัณฑ์อื่น ๆ การก่อสร้างสถานรักษาพยาบาล ฝากเป็นข้อสังเกต อยากให้
ดูแลต ารวจชั้นผู้น้อยในต่างจังหวัด มีความเป็นอยู่ที่ดีหรือไม่ อาคารบ้านพักเป็นอย่างไรบ้าง โรงอาหาร 
สุขอนามัย สนามกีฬา อยากให้ช่วยดูแลสวัสดิการดังกล่าวด้วย  

- เสนอแนะเกี่ยวกับศูนย์อบรมที่ต าบลลาดบัวขาว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีสนาม 
ยิงปืน ซึ่งกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้ด าเนินการก่อสร้าง จึงเสนอแนะว่าหากสร้าง
เสร็จแล้ว อยากให้มีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชนในพ้ืนที่  ช่วงที่ มีการอบรม ฝึกซ้อม  
อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย  

- เสนอแนะเกี่ยวกับแผนงานการปราบปรามยาเสพติด แผนงานการบูรณาการการป้องปราบ 
การแก้ไข โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่าง ๆ ให้กับเด็กและเยาวชน อยากให้บูรณาการร่วมกัน  
กับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ส านักงาน ป.ป.ช.)  
และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) 

- เสนอแนะเกี่ยวกับงานมหกรรมหมอล าในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสามารถ
สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน เนื่องจากประชาชนมีการดื่มสุราสังสรรค์ และมีการทะเลาะ
วิวาทกัน ท าให้คนที่มาสันทนาการลดน้อยลง อยากให้เจ้าหน้าที่ต ารวจน ารถคุมขังไปจอดไว้บริเวณงาน 
เพ่ือเป็นการข่มขวัญคนที่จะไปทะเลาะวิวาทในงาน ไม่ว่าจะเป็นงานประจ าอ าเภอ หรืองานประจ า
จังหวัด อยากให้จัดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อดูแลประชาชนในงานด้วย 

- สอบถามเกี่ยวกับโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ในส่วนค่าใช่จ่ายในการ
ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนหรือครูแดร์ (Drug Abuse Resistance Education: D.A.R.E) 
ประเทศไทย ค่าใช้จ่าย ๑๘๕ ล้านบาท อยากขอผลการด าเนินงานย้อนหลังตั้งแต่เริ่มด าเนินโครงการว่า
มีการวัดผลอย่างไร มีเกณฑ์แบบใด ปัจจุบันมีนักเรียนในโครงการกี่คน มีโรงเรียนเข้าร่วมกี่โรงเรียน  
ขอข้อมูลแยกเป็นรายจังหวัด รวมถึงข้อมูลครูแดร์ (D.A.R.E) ด้วยว่ามีทั้งหมดกี่คน 

- สอบถามเกี่ยวกับโครงการเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพในการรักษาความปลอดภัย  
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการจัดซื้อเสื้อเกราะกันกระสุนของจังหวัดยะลา เนื่องจากมีข่าว
เกี่ยวกับการใช้เสื้อเกราะที่ท าจากไม้อัด อยากสอบถามว่า มีการป้องกันการจัดซื้อเสื้อเกราะ  
ที่ไม่มีคุณภาพอย่างไร มีการตรวจสอบแบบใด มีขั้นตอนอย่างไร 

สร
ุปผ

ลก
าร
ปร

ะชุ
มน

ี้คณ
ะก

รร
มา

ธิก
าร
ยัง

ไม
่ได
้รับ

รอ
ง 

ผู้ใ
ดน

ําไป
ใช้
หา

กเ
กิด

คว
าม

เส
ียห

าย
ใด

 ๆ
 ผ
ู้นั้น

ต้อ
งร
ับผ

ิดช
อบ

เอ
ง



๙ 
 

- เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องค่าน้ ามัน แม้จะได้งบประมาณเพ่ิมขึ้นแต่ค่าน้ ามันยังไม่เพียงพอ  
อยากให้ลดงบประมาณในการอบรมสัมมนา แล้วน ามาเพ่ิมให้กับค่าน้ ามัน ซึ่งควรลดเรื่องการอบรม
สัมมนาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ท าหน้าที่บริการประชาชนอย่างแท้จริง 

- สอบถามเกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบ และผู้มีอิทธิพลในจังหวัดนครพนม มีงบประมาณลงไป
ยังพ้ืนที่ แต่ปัญหาดังกล่าวยังมีอยู่จนถึงปัจจุบัน รวมถึงปัญหายาเสพติดในจังหวัดนครพนม มีต ารวจ
เสียชีวิตจากการไประงับเหตุ เรื่องบ่อนการพนัน การพนันออนไลน์ยังคงระบาด ปัญหาเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ไม่เข้าร่วมการประชุมหัวหนา้ส่วนราชการระดบัอ าเภอ ปัญหาการเรยีกรับผลประโยชน์จากสถานบริการ
ที่เปิดเกินเวลา อยากทราบว่า ท าไมจึงเกิดปัญหาต่าง ๆ ซ้ า ๆ นอกจากนี้ ในอดีตมีการตรวจร่างกาย
ต ารวจทุกปี แต่สิ่งที่คิดว่าจะต้องตรวจเพ่ิม คือ การตรวจสุขภาพจิต ช่วงหลัง ๆ มีปัญหาแล้วเจ้าหน้าที่
ต ารวจคุมสติตัวเองไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นความเครียดจากการท างานหรือปัญหาส่วนตัว ส่วนใหญ่  
จะแก้ปัญหาด้วยอาวุธปืน อยากทราบว่ามีโครงการแก้ปัญหาดังกล่าวหรือไม่ 

- สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณในการสร้างสิ่งต่าง ๆ อยากทราบเหตุผลและความจ าเป็นในการ
สร้างอาคารบางประเภท เช่น การก่อสร้างอาคารที่ท าการส่วนสนับสนนุการปฏิบัตงิานส่งบ ารุง เขตดุสิต 
จ านวน ๖ อาคาร งบประมาณ ๒๙๖ ล้านบาท อาคารที่ท าการกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค ๑ 
งบประมาณ ๗๙๒ ล้านบาท อาคารกองบังคับการ ๕ ชั้น จังหวัดนครปฐม งบประมาณ ๗๐ ล้านบาท 
หรือค่าตกแต่งภายในอาคารรักษาพยาบาลแลฟ้ืนฟูข้าราชการต ารวจ งบประมาณ ๖๐๓ ล้านกว่าบาท 
ซึ่งเป็นงบประมาณผูกพัน ๒ ปี ค่าจ้างส ารวจออกแบบอาคารพยาบาล งบประมาณ ๒๐๐ กว่าล้านบาท 
อาคารกองอ านวยการต ารวจภูธรภาค ๕ งบประมาณ ๒๓๘ ล้านบาท อาคารโรงอาหาร ๗๖ ล้านบาท 
รวมถึงศูนย์ฝึกตา่ง ๆ และค่าก่อสร้างอื่น ๆ อีกจ านวนมาก อยากทราบว่ามีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด 
มีอาคารเก่าหรือไม่ หากไม่สร้างในปีนี้จะเกิดความเสียหายต่อราชการอย่างไร อยากทราบเหตุผล 

- สอบถามเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ เนื่องจากได้รับการประสานจากต ารวจชั้นผู้น้อย  
ว่าไม่มีกรวย ไม่มีเสื้อสะท้อนแสง ค่าใช้จ่ายบางรายการไม่นา่จะใช้งบประมาณเยอะ แต่ท าไมการบริหาร
งบประมาณจึงไม่เพียงพอ 

- เสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันภัยไซเบอร์ต่าง ๆ ต ารวจมีบทบาทส าคัญ ต ารวจไซเบอร์ 
เป็นก าลังหลักในการแก้ไขปัญหาทางไซเบอร์ เนื่องจากทุกอย่างอยู่บนโลกออนไลน์เกือบหมด 
โดยเฉพาะต ารวจในท้องถิ่นต่าง ๆ ที่มีข้อจ ากัดในการปราบปรามภัยทางไซเบอร์ เมื่อประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน อาจไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที จะมีการปรับปรุงแก้ไขแนวทางในการ
ช่วยเหลือประชาชนจากภัยทางไซเบอร์ได้อย่างไร สิ่งที่ส าคัญในปัจจุบัน คือ สัญญาณโทรศัพท์ตาม  
แนวชายแดน มีปัญหาที่ต้องแก้ในอนาคต ก าลังมีสัญญาณโทรศัพท์ที่ไปทางดาวเทียม ซึ่งเป็นดาวเทียม
วงโคจรต่ าที่เปิดให้บริการกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด เมื่อเปิดให้บริการแล้ว ต ารวจต้อง
เตรียมรับมือกับเรื่องนี้ด้วย เพราะจะมีปัญหาเรื่องความมั่นคงของประเทศ รวมถึงการใช้งานข้ามเขต
พรมแดนด้วย อยากทราบว่า จะแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร  

- เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องศักดิ์ศรีของต ารวจไทย เนื่องจากมีชาวต่างประเทศแสดงพฤติกรรม 
ไม่เหมาะสม ซึ่งต ารวจไทยค่อนข้างให้เกียรติชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ในขณะที่ประชาชนคนไทย 
โดยเฉพาะคนยากจนที่อาจไม่ได้รับการดูแล จึงขอให้สร้างความเป็นธรรมและสร้างความเสมอภาค  
ให้กับประชาชนด้วย 
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- สอบถามเกี่ยวกับโครงการ ๑๙๑ เบอร์เดียวแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ ซึ่งเป็นโครงการที่ขอรับ 
การสนับสนุนจากส านักงาน กสทช. งบประมาณ ๗ ,๐๐๐ กว่าล้านบาท ซึ่งผ่านมาหลายปีแล้ว 
ยังไม่สามารถด าเนินการได้ อยากทราบว่าจะเปลี่ยนไปท าเป็นระบบป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้หรือไม่ 
อาจจะท าเรื่องหารือคณะรัฐมนตรีและปรับเปลี่ยนโครงการ ซึ่ งเห็นว่าเทคโนโลยีที่ เกี่ยวกับ 
โครงการ ๑๙๑ น่าจะล้าสมัยแล้ว อาจจะเปลี่ยนมาติดตั้งระบบป้องกันภัยต่าง ๆ ที่ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติควรด าเนินการ น่าจะส่งผลดีกับประชาชนได้มากขึ้น 

- สอบถามเกี่ยวกับวีดีทัศน์ที่เปิดน าเสนอตอนต้นใช้งบประมาณหรือไม่ ถ้าใช้งบประมาณ  
เป็นงบประมาณจ านวนเท่าใด 

- สอบถามเกี่ยวกับปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ๑๔๔๑ เข้าใจว่า แบงค์ชาติได้มีการออกมาตรการ
ในการขยายเวลาในการระงับ แต่มีข้อเสนอ ๑๔๔๑ ยังเป็น One Stop ไม่ได้ เนื่องจากกฎหมายสืบสวน
สอบสวนต้องกระท าต่อหน้า เมื่อต้องมาที่สถานีต ารวจ ซึ่งมีประชาชนหลายคนเข้าใจว่าโทรมาแล้ว
กระบวนการจบแล้ว ท าให้คดีขาดหายไป ท าให้บัญชีไม่ได้มีการอายัดหลายเคส มีคนโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 
เมื่อไปหน้างาน ต ารวจที่รับเรื่องไม่อยู่ ถ้าต้องการให้ต ารวจที่อยู่ด าเนินการ ก็ต้องเริ่มกระบวนการใหม่ 
หรือต้องมาใหม่ ซึ่งไม่สะดวกกับประชาชน ไม่ ได้เป็น One Stop Service กรณีพระราชบัญญัติ 
ปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนกิส์ อาจต้องส่งตีความใหม่เพื่อให้ใช้กระบวนการพิจารณาสอบสวนออนไลนไ์ด ้ 
จึงเสนอว่า หน่วยงานอาจจะต้องออกระเบียบวิธีพิจารณาคดีความออนไลน์ เช่น กรณีเยาวชนต้องแยก
เป็นวิธีพิจารณาออกมาจากวิธีปกติ เพ่ือให้สามารถสอบสวนผ่านระบบออนไลน์ได้ ซึ่งจะช่วยให้เป็น 
One Stop Service และช่วยให้ปิดเคสได้ง่ายขึ้น อยากทราบว่า มีความคิดเห็นอย่างไรในการเสนอ
กฎหมายใหม่เพื่อให้มีวิธีการสอบสวนออนไลน์ 

- สอบถามกรณี ๑๕๙๙ ซึ่งเป็นคอลเซ็นเตอร์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และขอให้ส่ งเป็น
ข้อมูลกลับมาว่า รายปี รายเดือน รายสัปดาห์มีคนมาใช้บริการมากน้อยเท่าไหร่ เรื่องไปในทิศทางใด 
เคยได้รับทราบว่า ส านักงานต ารวจแห่งชาติเคยคิดที่จะท า ๑๙๑ ให้รวมทุกเบอร์ แต่การประมูล 
มีปัญหา ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการต่อได้ อยากทราบว่าจะด าเนินการต่อหรือไม่  

- กรณีมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ มีการท าศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ อยากทราบ
ว่าเป็นการต่อยอดพัฒนาจาก ๑๙๑ ที่มีอยู่แล้ว หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ หรือเป็นโครงการเดิม
ที่เคยมีด าเนินการประมูลแล้วมีปัญหา อยากทราบว่าการด าเนินการดังกล่าวมีรายละเอียดอย่างไ ร  
มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง  

- สอบถามเกี่ยวกับโครงการที่ใช้งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท การชดเชยค่าใช้จ่ายในการ 
ปลูกป่าทดแทนในกรณีขอใช้พ้ืนที่ป่าสงวน อยากทราบว่า มีข้อบังคับหรือกฎหมายจะต้องด าเนินการ
ด้วยตนเองหรือไม่ หรือท าตามระเบียบอะไร เห็นว่าควรให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่นด าเนินการแทน  
ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณหรือน างบประมาณไปใช้จ่ายในส่วนอื่น  

- สอบถามเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุ์ พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ งบประมาณ 
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท สอบถามว่า เหตุใดส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงต้องมาด าเนินโครงการในลักษณะนี้ 
และสามารถน าไปฝากกรมอื่นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้หรือไม่ และเนื่องจากเป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เหตุใดจึงไม่ให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงด าเนินการ  
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- สอบถามเกี่ยวกับโครงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพ่ือตอบสนอง
งานตามพระราชด าริ งบประมาณ ๑๕๕ ล้านบาท อยากทราบว่า เหตุใดโครงการดังกล่าวไม่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ดูแลโครงการในพระราชด าริ ซึ่งน่าจะน างบประมาณจ านวนดังกล่าว  
มาจัดท าโครงการให้ตรงกับภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติมากขึ้น มีความจ าเป็นหรื อปัญหา 
และอุปสรรคอย่างไร  

- สอบถามเกี่ยวกับอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจภูธรต่าง ๆ อยากทราบว่า  
มีแผนที่จะเพ่ิมจ านวนต ารวจในต่างจังหวัดอย่างไร  

- สอบถามเกี่ยวกับเรื่องต ารวจตรวจคนเข้าเมือง ปัจจุบันในพ้ืนที่ EEC มีปัญหาเรื่องแรงงานจีน
ผิดกฎหมายเข้ามาโดยใช้ช่องโหว่ของวีซ่าฟรี อยากทราบว่า ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองมีแผนในการ
จัดการปัญหาดังกล่าวอย่างไร จะมีการสุ่มตรวจโรงงานต่าง ๆ สถานประกอบการต่าง ๆ หรือไม่ 
เนื่องจากเป็นเรื่องส าคัญ เพราะคนเหล่านั้นเข้ามาแย่งงานคนไทยอย่างชัดเจน 

- เสนอแนะเกี่ยวกับสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เนื่องจากที่ผ่านมามีการปรับลดงบประมาณ
ไปมากกว่า ๔ หมื่นกว่าล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณเกี่ยวกับเงินเบี้ยเลี้ยง เงินตอบแทนต าแหน่งต่าง ๆ 
แม้กระทั่งค่าน้ ามัน เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ ามันเพ่ิมขึ้น อยากให้เปลี่ยนแปลงจากอัตราของเงิน  
เป็นจ านวนลิตรของน้ ามัน เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงค่าโทรศัพท์และค่าครองชีพ
ที่เพ่ิมสูงขึ้น แต่เงินเดือนไม่เพียงพอ ตลอดจนการซื้อเสื้อเกราะต้องเลือกคุณภาพดี และสามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- เสนอแนะเกี่ยวกับสายงานอ านวยการ ถ้าเจ้าหน้าที่ต ารวจคนใดย้ายไปอยู่ ในสายอ านวยการ
เหมือนโดนปิดกั้น ควรให้สายอ านวยการไปเป็นสายงานบัญชี สายงานธุรการโดยตรง โดยตั้งเป็น
ข้าราชการพลเรือนที่มาช่วยงานอ านวยการ ให้มืออาชีพมาท าน่าจะเหมาะสมกว่าการย้ายต ารวจไปอยู่
สายอ านวยการ รวมถึงการสรรหาเจ้าหน้าที่ต ารวจต้องค านึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติงานด้วย  

- เสนอแนะเกี่ยวกับการตั้งสถานีต ารวจในจังหวัดสุโขทัย เนื่องจากเป็นเมืองหน้าด่านป้องกัน 
ยาเสพติดที่มาจากจังหวัดเชียงราย จังหวัดล าปาง จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ มีปัญหายาเสพติดเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง แต่มีเจ้าหน้าที่ต ารวจเพียง ๕ คน อยากให้ช่วยตั้งเป็นสถานีต ารวจที่ต าบลแม่สิน  
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านป้องกันไม่ให้ยาเสพติดถูกขนย้ายลงยังส่วนกลาง 
เพราะเจ้าหน้าที่ท างานหนักและต้องดูแลพ้ืนที่จ านวนมาก ประกอบด้วย ๒๕ หมู่บ้าน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ 
สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาการหลบหนีของพ่อค้ายาเสพติดเป็นอย่างมาก รวมถึงอยากให้ดูแลเรื่อง
สวัสดิการบ้านพักของเจ้าหน้าที่ต ารวจด้วย 

- ในการถ่ายโอนภารกิจการจราจรตามแผนกระจายอ านาจหน่วยงานมีข้อกังวลอย่างไร  
และสอบถามกรณีหากน าเฮลิคอปเตอร์มาอยู่ที่หน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียว  จะสามารถประยุกต์ 
การใช้งานเฮลิคอปเตอร์ได้อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดเงินราชการลับของหน่วยงาน 
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีสถานการณ์ยาเสพติดเป็นปัญหาหลักส าคัญต้น ๆ  ที่ต ารวจต้องแก้ไขให้กับรัฐบาล  

โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ และท างานในพร้อมกันในหลาย ๆ ด้าน 
ท้ังด้านมิติการป้องกันและปราบปราม การยึดทรัพย์ การขยายผล การด าเนินคดี และการประสานงาน
กับภาคีเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

- กรณีต้องมีรถเอกซเรย์ (X-ray) ในมิติการปราบปรามยาเสพติด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
สามารถจับกุมคดียาเสพติดครั้งหนึ่งที่มีปริมาณยาเสพติดตั้งแต่ ๕ แสนเม็ดขึ้นไป เฉพาะที่เป็นยาบ้า 
มี ๒๓๖ เคส เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งมี  ๑๒๘ เคส คิดเป็นร้อยละ ๘๔ ซึ่งมียาเสพติดทั้งระบบ  
ภายในระยะเวลารวม ๑๐ เดือน สามารถจับกุมได้ ๘๖๐ ล้านเม็ด ซึ่งปีที่ผ่านมาจับได้ ๔๐๐ ล้านเม็ด  
ได้ปริมาณยาเสพติดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐ และเครือข่ายยาเสพติดเพิ่มขึ้นกวา่ร้อยละ ๘๐ แสดงให้เห็นว่า
ยิ่งจับกุมยิ่งท าให้ขบวนการค้ายาเสพติดมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันมีด่าน X-ray ที่เป็นด่านถาวร 
ทั่วประเทศ ๘ แห่ง โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคเหนือมีด่านที่ใช้รถ X-ray แล้วจ านวน ๒ แห่ง คือ ต าบลแม่พริก 
จังหวัดล าปาง และต าบลห้วยไร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งมีการสกัดกั้นการขนยาเสพติดจากรายใหญ่ ๆ ที่มาจาก
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน และพะเยา โดยถนนทุกสายก็จะลงมาเส้นทางนี้ หากจะเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบนั้น ไม่สามารถย้ายจุดตา่ง ๆ ได้ จึงต้องจัดหารถ X-ray มาช่วยปฏิบัตงิาน 
ซึ่งเปรียบเสมือนการย้ายอุโมงค์ที่เคยท าได้ไปไว้ในที่ใดก็ได้ เมื่อต ารวจมีการวิเคราะห์สถานการณ์ 
ขนยาเสพติดได้แล้วก็จะสามารถน ารถ X-ray ไปติดตั้งได้ ทั้งนี้ รถ X-ray จ านวน ๒ คัน อาจไม่เพียงพอ 
เนื่องจากมีเส้นทางเป็น ๑๐๐ เส้นทาง จึงต้องใช้เฉพาะเส้นทางหลัก และเส้นทางที่วิเคราะห์แล้วว่า 
จะมีการขนส่งยาเสพติด 

- กรณีการใช้รถ X-ray แล้วจะได้ผลหรือไม่นั้น ในปีนี้มีการจับกุมยาเสพติดที่ด่านตรวจได้  
๑๑ ล้านเม็ด มีจ านวนสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการขนทดแทน ยิ่งจับยิ่งมีการขนเพ่ิมมาเรื่อย ๆ  
ซึ่งต้องเพ่ิมวิธีสกัดกั้นให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ ส านักงานต ารวจแห่งชาติยังได้รับข้อสั่งการจาก
นายกรัฐมนตรีให้จัดหาโดยใช้งบกลางเพิ่ม ซึ่งได้เสนอไปที่ส านักนายกรัฐมนตรีแล้วให้ซื้อเพิ่มอีก ๕ คัน 
โดยใช้งบกลางปี ๒๕๖๗ ซึ่งแสดงถึงความจ าเป็นที่ต ารวจต้องใช้เครื่องมือดังกล่าว  

- กรณีการน าส่งผู้ป่วยจิตเวช เป็นไปตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๖ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ ๓ ฝ่าย คือ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ต ารวจ และฝ่าย
ปกครอง เมื่อพบผู้ที่มีภาวะผิดปกติที่สงสัยว่ามีอาการจิตเวชสามารถน าส่งโรงพยาบาลได้ สถานบ าบัด
หรือสถานพยาบาลของรัฐ มีผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในฐานข้อมูลของส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ านวน 
๖,๙๘๗ คน ซึ่งได้มีการก าหนดถิ่นที่อยู่และพิกัด มีก าหนดความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เมื่อมีเหตุ  
จะมีการแจ้งเตือนในกลุ่มไลน์ โดยให้ผู้ที่อยู่ใกล้น าส่งต่อ ซึ่งจะเพ่ิมความฉับไว ปริมาณ และจ านวน
ผู้ป่วยจิตเวชอื่น ๆ  

- กรณีครูแดร์ (Drug Abuse Resistance Education: D.A.R.E) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจ านวน 
๘,๑๘๒ คน ท าการสอนตามพ้ืนที่สถานีต ารวจต่าง ๆ จ านวน ๑,๔๘๓ สถานี สอนปีละ ๒ เทอม  
เทอมละ ๒ ห้อง ได้นักเรียนในภาพรวม ๕ แสนคนต่อปี ในอดีตก่อนปี ๒๕๖๑ สอนได้มากกว่านี้  
แต่ปัจจุบันถูกปรับลดงบประมาณ โรงเรียนระดับประถมศึกษาในประเทศไทยมีจ านวน ๒๙,๔๐๐ แห่ง 
ท าการสอนได้ปีละ ๑,๐๐๐ กว่าแห่ง ด าเนินการเป็นระยะเวลา ๗ ปี ได้ทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ กว่าโรงเรียน  
สอนเฉพาะระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ เท่านั้น ส่วนกรณีการวัดผล มีการสุ่มตรวจผู้เข้ารับการอบรม 
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จากจ านวนทั้งสิ้น ๔ ล้านคน มีการสุ่มตัวอย่างจ านวน ๔๙ ,๕๐๐ คน พบว่า มีจ านวน ๖๗ คน  
ซึ่งต้องโทษคดียาเสพติด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๐.๑ หรือ ๑,๐๐๐ คน จะมี ๑ คน ที่ไปเกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพติด ในจ านวนดังกล่าวไม่มีผู้ติดคดีจ าหน่ายยาเสพติด หรือคดีร้ายแรง แสดงให้เห็นว่า โครงการ
ดังกล่าวสามารถป้องกันเยาวชนที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ 

- กรณีเรื่องปัญหายาเสพติด ในมิติของการปราบปรามยาเสพติด จะเน้นไปที่ผู้ค้ารายย่อย  
ในชุมชน ต าบล และหมู่บ้านในการตัดวงจรของผู้ค้ายาเสพติด เนื่องจากผู้ลักลอบค้ายาเสพติด  
จะมีเครือข่ายในการน ายาเสพติดไปส่งต่อในชุมชน ดังนั้น แนวคิดนี้จึงเป็นนโยบายที่จะปราบปราม  
ยาเสพติด ซึ่งมีการด าเนินการต่อเนื่อง มีการจัดท าข้อมูลและกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติด ซึ่งแต่ละครั้ง
จับกุมได้มากกว่า ๑,๐๐๐ ราย และผู้ค้ารายย่อยมีแนวโน้มลดลง เพ่ือให้เกิดการตัดวงจรการล าเลียง 
ยาเสพติด และไม่ให้มีผู้ค้ารายย่อยน ายาเสพติดไปกระจายต่อในชุมชน ซึ่งมีการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย 

- กรณีเรื่องกองทุนสืบสวนสอบสวนและปอ้งกนัปราบปราม ตามพระราชบัญญตัิต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เดิมเป็นกองทุนสืบสวนสอบสวน แต่ปัจจุบันได้เ พ่ิมงานด้านการป้องกันปราบปราม 
เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจในการดูแลช่วยเหลือประชาชน โดยกองทุนดังกล่าว มีคณะกรรมการบริหาร  
มีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณ มีการติดตามผลการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีการกระจายเงิน
งบประมาณไปยังสถานีต ารวจโดยตรง มีตัวชี้วัดเรื่องจ านวนคดีและผลการจับกุมอย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวยังก าหนดให้เจ้าหนา้ที่ต ารวจสายงานสืบสวนสอบสวนต้องท างานควบคู่กัน 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายด้วย 

- กรณีการตั้งด่านตรวจยังมีความจ าเป็นกับการดูแลความสงบเรียบร้อยและการรักษา  
ความปลอดภัยให้กับประชาชนในเรื่องของการกระท าความผิดอาญา และในส่วนของทะเบียนรถยนต์ 
ที่ขาดการต่อทะเบียน จ าเป็นต้องได้รับข้อมูลจากกรมการขนส่งก่อน เพ่ือรวมเข้ากับฐานข้อมูล  
ของส านักงานต ารวจแหง่ชาติ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็นมาตรการในระดับนโยบายที่ต้องด าเนินการ
อย่างเข้มงวด  

- กรณีงานมหกรรมหมอล าอีสาน จะรับค าแนะน าของคณะกรรมาธิการไปพิจารณาด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 
ของประชาชนในทุกภูมิภาค เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นได้ 

- กรณีปัญหาหนี้นอกระบบ ยาเสพติด บ่อนพนัน พนันออนไลน์ สถานบริการเปิดเกินเวลา  
เป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานด้านการปราบปรามทั้งหมด ซึ่งมีการแก้ไขโดยบูรณาการ  
กับฝ่ายปกครอง ทหาร และหน่วยงานในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นนโยบายหันหลังให้ผลประโยชน์อย่างสิ้นเชิง  
หากต ารวจคนใดยังแสวงหาผลประโยชน์และไม่จริงจังกับการปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าว  
จะมีมาตรการขั้นเด็ดขาด โดยการด าเนินการทางวินัย 

- กรณีการตรวจสุขภาพจิต ปกติที่มีการตรวจร่างกายประจ าปีจะมีการตรวจสุขภาพจิตด้วย 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติพยายามสร้างวัฒนธรรมและทัศนคติให้กับต ารวจทุกคน ในการปฏิบัติหน้ าที่
เพื่อประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความร่วมมือและสนับสนุนประชาชนในพ้ืนที่  

- กรณีปัญหาอาชญากรรมออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และการพนันออนไลน์ ในช่วงปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่ีมีการวางระบบติดตามอาชญากรรมแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีคดีเกิดขึ้นมากถึง ๖๐๐,๐๐๐ คดี 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ออกนโยบายต่าง ๆ เพ่ือกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นปัญหา
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อาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะการใช้มาตรการระเบิดสะพานโจร โดยท าลายตัวเชื่อมระหว่างคนร้าย
กับประชาชน การจับกุมคนลงทะเบียน การระดมกวาดล้างผู้กระท าความผิด การส่งข้อความถึง  
ผู้ให้บริการโซเชียลแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ ส านักงานต ารวจแห่งชาติยังได้หารือกับกองบัญชาการ
กองทัพไทย ซึ่งได้ก าหนดให้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ซึ่งกระทบกับ
ความมั่นคงของชาติ โดยฝ่ายทหารจะด าเนินการวางแผนเชิงกลยุทธ์ร่วมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
และจะมีการขับเคลื่อนในเชิงการทหารในการแก้ไขปัญหาไม่ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปตั้งอยู่ในประเทศ
เพื่อนบ้าน 

- กรณีปัญหาด้านกฎหมาย ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้เสนอให้มีการแก้ไขพระราชก าหนด
มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางด้านเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผลักดันการเพ่ิม
ความรับผิดชอบให้กับผู้ด าเนินการต่าง ๆ เพ่ิมการตรวจสอบไม่ให้มีบัญชีม้า รวมทั้งการขอข้อมูลต่าง ๆ 
ทั้งปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และพนันออนไลน์ มาจากผู้ให้บริการทางโทรศัพท์ หรือผู้ให้บริการทาง
ธนาคาร ในการขอเปิดบัญชีต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเพ่ิมบทลงโทษตามกฎหมายของผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว  

- กรณีเรื่องดาวเทียม จากนโยบายระเบิดสะพานโจรของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในกรณี
ดาวเทียมที่จะเกิดขึ้นใหม่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการพิสูจน์ตัวตน ซึ่งข้อมูลดังกล่าว  
เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการกล่าวอ้างว่าจะกระทบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
การอนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการควบคู่กับการออกมาตรการในการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ เพื่อก าหนดให้มีการยืนยันตัวตนและขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้  

- กรณีงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารที่พักข้าราชการต ารวจ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
มีนโยบายเสริมสร้างสวัสดิการให้กับข้าราชการต ารวจทุกนาย และได้สั่งการให้ทุกหน่วยส ารวจอาคาร 
ที่พักกลางปี เพ่ือจัดสรรงบประมาณตามรายการที่จะต้องด าเนินการ โดยน างบประมาณเหลือจ่าย  
ส่งให้หน่วยต่าง ๆ ในช่วงปลายปี อย่างไรก็ตาม ส านักงานต ารวจแห่งชาติยังต้องแบกรับปัญหา  
ด้านสาธารณูปโภคซึ่งได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ โดยต้องน าเงินไปใช้จ่ายดังกล่าวด้วย 

- กรณีการขอย้ายกลับภูมิล าเนาของข้าราชการต ารวจ ด าเนินการตามพระราชบัญญัติต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการย้าย
หมุนเวียนระหว่างหน่วยงาน โดยต้องมีการประสานท าความตกลงระหว่างต้นทางกับปลายทาง  
โดยหัวหน้าหน่วยงานต้องพิจารณาจากประโยชน์ของทางราชการและการบริหารราชการเป็นส าคัญ 
ประกอบกับการย้ายหรือไม่ได้ย้ายเป็นเรื่องที่หัวหน้าหน่วยต้องพิจารณาว่า ก าลังพลเพียงพอในการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ โดยหน่วยงานปลายทางในต่างจังหวัดที่เป็นภูมิล า เนาของข้าราชการต ารวจ 
จะมีต าแหน่งว่างเพียงพอส าหรับรองรับการแต่งตั้ง แต่หน่วยงานต้นทางซึ่งต้องรับผิดชอบงาน  
ในปริมาณมากอาจพิจารณาปล่อยตัวได้ไม่หมดทุกคน เนื่องจากอาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการ  
ทั้งนี้ ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้พิจารณาและให้ความส าคัญกับการขอย้ายกลับภูมิล าเนาของ
ข้าราชการต ารวจเป็นล าดับต้น ๆ 

- กรณี งบประมาณการจัดท าวีดีทัศน์ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ได้มอบหมายให้ 
กองสารนิเทศเป็นผู้ด าเนินการ โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในรายการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
โครงการบังคับใช้กฎหมาย 

- กรณีโครงการสายด่วน ๑๙๑ เป็นโครงการระหว่างปี ๒๕๖๒-๒๕๖๗ ซึ่งสิ้นสุดโครงการ 
ในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นงบประมาณของส านักงาน กสทช. โดยมีส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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เป็นเจ้าภาพในการจัดหาผู้ประมูล และปฏิบัติการหลังจากที่โครงการส าเร็จ ซึ่งที่ผ่านมาโครงการ
ดังกล่าวไม่สามารถจัดหาผู้ประมูลได้ เพราะผู้ยื่นประมูลไม่ผ่านกระบวนการจัดหาและทดสอบระบบ  
ซึ่งปัจจุบัน ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าลังประมวลข้อมูลเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอขยายระยะเวลา  
ในการจัดหาดังกล่าว 

- กรณีค่าตอบแทนรายเดือนให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด และ ๔ อ าเภอ 
ของจังหวัดสงขลา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน 
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ละหน่วยมีสิทธิเบิกค่าตอบแทนรายเดือน  
ซึ่งใช้งบประมาณของส่วนราชการนั้น ๆ ซึ่งปี  พ.ศ. ๒๕๖๗ มีข้าราชการต ารวจปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่
ดังกล่าวจ านวน ๑๖,๖๕๘ คน บรรจุตามโครงสร้างของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จ านวน ๑๔,๐๒๐ คน ส่วนที่เหลือไม่ได้บรรจุ ซึ่งได้รับค่าตอนแทนพิเศษ 
ในพ้ืนที่ดังกล่าว คนละ ๒,๕๐๐ บาทต่อเดือน  

- กรณีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการต ารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพ้ืนที่ 
(Local CAT) มีการฝึกก าลังพลทั่วประเทศ จ านวน ๔ ,๖๐๘  คน แบ่งการฝึกเป็น ๓ หลักสูตร 
ประกอบด้วย หลักสูตรครูต้นแบบ หลักสูตรก าลังพลทดแทน และหลักสูตรทบทวน โดยก าหนดฝึก  
๔ สัปดาห์ มีการฝึกภาคสนามและยุทธวิธี โดยตลอดหลักสูตรจะใช้ชุดฝึกตลอดช่วงการฝึก เป็นไปตาม
สภาพภูมิอากาศ ผู้รับการฝึกจะต้องใช้ชุดตามที่ก าหนดซึ่งมีการใช้งานหนักตลอดหลักสูตร จึงมีความ
จ าเป็นต้องแจกชุดให้ผู้เข้ารับการฝึกทุกปี เหตุที่ต้องฝึกทุกปีเนื่องจาก Local CAT มีความจ าเป็นในการ
ถวายความปลอดภัยซึ่งจะต้องจัดก าลังพลกระจายรวมกับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จเพ่ือป้องกันเหตุ
และภัยคุกคามต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

- กรณีวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องจัดซื้อ เนื่องจากภัยคุกคามที่ เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับรุนแรง  
และไม่รุนแรง การใช้อุปกรณ์ประกอบการฝึก จึงต้องพัฒนาตามรูปแบบภัยคุกคามต่าง ๆ เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานได้รับความปลอดภัยสูงสุด 

- กรณีเรื่องรถหุ้มเกราะล้อยาง จ านวน ๔๖ คัน มีการตั้งงบประมาณตั้งแต่ปี ๒๕๖๖ ต่อเนื่อง 
ไปถึงปี ๒๕๖๙ จ านวน ๙๒๐ ล้านบาท เป็นการซื้อให้กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
เพื่อใช้ในภารกิจ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการซื้อทดแทนรถเก่าที่มีการใช้งานมานานกว่า ๔๐ ปี 
ปัจจุบันรถดังกล่าวยังสามารถใช้งานไดบ้้าง ประมาณ ๘๑ คัน ส าหรับกรณีการตั้งงบประมาณ เนื่องจาก
เริ่มส่งมอบงานในปี ๒๕๖๘ จึงท าให้ในปี ๒๕๖๗  ไม่ได้ตั้งงบประมาณดังกล่าว อย่างไรก็ตาม  
ในภาพรวมการส่งมอบรถภายในปี ๒๕๖๘ จะสามารถด าเนินการส่งมอบรถได้ครบถ้วน 

- กรณีรถหุ้มเกราะ ๘๕ คัน งบประมาณ ๑๙๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นรถกระบะ ๔ ประตูหุ้มเกราะ 
ซึ่งเดิมส านักงานต ารวจแห่งชาติมีรถในลักษณะดังกล่าวไว้ใช้งานใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น  
ในระยะ ๕ ปีหลัง มีเหตุการณ์กราดยิงหรอืมีคนร้ายใช้อาวุธยิงต ารวจอยู่บ่อยครั้ง เพราะฉะนั้นส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติจึงได้มีการจัดหารถกระบะหุ้มเกราะดังกล่าว เพ่ือแจกจ่ายให้ต ารวจภูธรทั่วประเทศ 

- กรณีโรงเก็บอากาศยานของกองบินต ารวจที่บริเวณท่าแร้ง เขตบางเขน ซึ่งมีการจอด
เฮลิคอปเตอร์ ทั้งสิ้น ๓๕ คัน ปัจจุบันมีโรงจอด ๒ แห่ง คือ โรงซ่อม และโรงคลังอาวุธ แต่เฮลิคอปเตอร์
หลายล าที่จอดตากแดดตากฝน นอกจากนั้น บริเวณทางขับและทางวิ่งมีการก่อสร้างมานานเกินกว่า  
๓๐ ปี จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างโรงเก็บอากาศยานเพิ่มขึ้น 
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- กรณีสนามทดสอบอาวธุปนืของกองสรรพาวุธ สนามทดสอบอาวธุปนืเดมิที่มใีช้ทดสอบกระสุน
ปืน ทดสอบประสิทธิภาพของอาวุธปืนต่าง ๆ ทดสอบประสิทธิภาพของเสื้อเกราะ และอุปกรณ์กัน
กระสุนต่าง ๆ มีการใช้งานมาแล้วกว่า ๔๐ ปี จึงมีความจ าเป็นต้องของบประมาณสร้างใหม่ แม้จะอยู่ 
ในเมืองแต่ลักษณะการก่อสร้างเป็นสนามทดสอบที่อยู่ในชั้นใต้ดิน มีระบบระบายอากาศ และระบบ  
ลดความดังของเสียง 

- กรณีการจัดซื้อมอเตอร์ไซด์ ในอดีตจัดซื้อคันใหญ่เพราะคิดว่าประสิทธิภาพดี หลังจากใช้งาน
แล้วไม่ตอบโจทย์ ไม่คล่องตัว มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงจ านวนมาก ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
จึงใช้แบบสอบถามออนไลน์เพ่ือส ารวจว่าผู้ใช้งานมีความต้องการอย่างไร และน ามาประยุกต์ใช้  
เพื่อก าหนดความต้องการและตั้งค าของบประมาณดังกล่าว 

- กรณีอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยเฉพาะปืนไฟฟ้า ซึ่งเดิมมีปืน ๓,๑๐๕ กระบอก  
ในปี ๒๕๖๘ มีโครงการจัดซื้อเพ่ิมเติม จ านวน ๓,๐๐๐ กระบอก และโครงการน าร่องจัดหาไม้งับ  
ซึ่งมีระบบช๊อตไฟฟ้าในตัว สร้างความปลอดภัยให้กับผู้ถูกจับ และเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฏิบัติงาน 
มากยิ่งขึ้น  

- กรณีรถไฟฟ้า ในอดีตมีใช้ยี่ห้อเดียว คือ เทสล่า (Tesla) ซึ่งเป็นโครงการน าร่องที่ใช้ในภารกิจ
ส าคัญ จากการใช้งานระยะหนึ่ง ได้มีการจัดเช่ารถไฟฟ้ายี่ห้ออื่นมาใช้งานด้วย หากรถมีปัญหาบริษัท  
ที่ให้เช่าจะน ารถใหม่มาเปลี่ยนให้ทันที  

- กรณีโครงการจัดหาอุปกรณ์ค้นหาต าแหน่งโทรศัพท์มือถือระยะไกล งบประมาณ ๔๒๐ ล้านบาท 
ซึ่งเป็นเครื่องมือในหารค้นหาต าแหน่งของคนร้ายจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ในอดีตแต่ละหน่วยงาน  
มีการตั้งงบประมาณและไปจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและราคามีความแตกต่างกัน ในปีนี้จึงใช้ระบบ
บริหารจัดการตามปริมาณความต้องการ โดยมีการใช้งานประมาณ ๔ แสนครั้งต่อปี และในแต่ละปี 
ใช้งบประมาณเกือบ ๑ พันล้านบาท หากใช้ระบบดังกล่าวจะท าให้สามารถประหยัดงบประมาณได้ 
ปีละ ๖๐๐ ล้านบาท  

- กรณีอุปกรณ์เก็บกู้วัตถุระเบิด ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้จัดล าดับความส าคัญของพ้ืนที่
ตามล าดับความส าคัญและการเกิดเหตุ แบ่งเป็น พื้นที่ไข่แดง คือ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพ้ืนที่
ของกรุงเทพมหานคร ส่วนพ้ืนที่ไข่ขาว คือ เมืองท่องเที่ยวหลักในต่างจังหวัด ซึ่งเป็นการจัดหาอุปกรณ์
ดังกล่าวน ามาใช้ตามวงรอบอายุการใช้งาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันยุติธรรมแห่งชาติ 
(National Institute of Justice: NIJ) สหรัฐอเมริกา และน าเครื่องมือไปใช้ในพ้ืนที่ ไข่แดงก่อน 
เป็นล าดับแรก 

- กรณีเสื้อเกราะ ในส่วนที่เป็นปัญหาปรากฏตามสื่อต่าง ๆ มีการจัดหาเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๕๓  
มีการแจกจ่ายใช้งานเมื่อปี ๒๕๕๔ เสื้อเกราะแต่ละตัวจะมีเลขที่ (Serial Number) ประจ าเสื้อเกราะ  
สามารถติดตามข้อมูลย้อนหลังได้ว่า เสื้อเกราะตัวนั้นซื้อที่ ใด ผลิตจากที่ใด บริษัทอะไร เมื่อไร  
ผูกพันกับมาตรฐานการใช้งานตามมาตรฐาน NIJ รวมถึงกรรมธรรมประกันสุขภาพหรือประกันชีวิต  
หากผู้สวมใส่โดนยิงทะลุหรือได้รับบาดเจ็บ จากการใช้งานที่ผ่านมามีการเปลี่ยนผู้ใช้งานหลายคน  
หากข้างในเสื้อเกราะเป็นไม้อัดย่อมท าให้รู้แน่นอน  

- กรณีทดสอบเสื้อเกราะ เนื่องจากจะถูกจัดหาโดยกองสรรพาวุธเท่านั้น จะมีการสุ่มตรวจและ
น ามายิงทดสอบ ตรวจจับด้วยภาพด้วยกล้องความเร็วสูง และตรวจสอบตามมาตรฐาน NIJ จึงเป็นไปไม่ได้
ที่จะมีการทุจริต 
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- กรณีก่อสร้างอาคารต่าง ๆ โดยเฉพาะที่ท าการต ารวจภูธรภาค ๑ ซึ่งมีการก่อสร้างมาแล้ว  
๕๐ ปี เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบพ้ืนที่ภาคกลางโดยส่วนใหญ่ และเป็นพ้ืนที่ของนครบาล จึงมีความ
จ าเป็นก่อสร้างเพื่อทดแทนอาคารเก่าที่ช ารุดทรุดโทรม ในส่วนของอาคารกองบัญชาการต ารวจภาค ๕ 
ซึ่งมีการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ อยู่ติดพ้ืนที่แม่น้ าปิง มีความเสี่ยงต่อน้ าท่วมเป็นประจ า จึงมีการตั้ง
ค าของบประมาณเพื่อไปสร้างแห่งใหม่ที่อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

- กรณีค่าตกแต่งโรงพยาบาลต ารวจ เนื่องจากแต่ละปีมีผู้ ใช้บริการประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ – 
๘๐๐,๐๐๐ คน โดยร้อยละ ๗๐ เป็นบุคลภายนอก และอีกร้อยละ ๓๐ เป็นของข้าราชการต ารวจ 
และครอบครัวของต ารวจ จึงได้มีการก่อสร้างอาคารใหม่ เป็นอาคาร ๒๐ ชั้น จ านวน ๑๒๑ ห้อง  
ซึ่งก าลังจะเสร็จภายในปลายปีนี้ จึงมีการตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ มารองรับ  
ในส่วนการจ้างออกแบบอาคารของโรงพยาบาลต ารวจอีก ๒ หลัง งบประมาณ ๒๖๒ ล้านบาท เป็นการ
สร้างอาคารรักษาพยาบาลผู้ป่วย ๑ หลัง งบประมาณ ๓ ,๙๐๐ กว่าล้านบาท และเป็นอาคาร 
ของวิทยาลัยแพทย์พยาบาล งบประมาณ ๓ ,๔๐๐ กว่าล้านบาท ซึ่งค่าจ้างออกแบบ ร้อยละ ๓  
เป็นไปตามมาตรฐานการก าหนดราคากลาง  

- กรณีศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติจะมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นเรื่องของระบบ ซึ่งได้รับ
งบประมาณสนับสนุนงบประมาณจากส านักงาน กสทช. และส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของอาคารสถานที่ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสร้าง โดยอาคารสถานที่จะต้องมีทั้งสิ้น ๗๗ แห่ง 
จากเดิมมี ๑๙ แห่ง ซึ่งได้มีการปรบัปรงุและก่อสร้างเสร็จแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ ในปี ๒๕๖๖ เมื่อจัดระบบ
เสร็จแต่สถานที่ยังไม่มี จึงจ าเป็นต้องเร่งจัดหาสถานที่เพ่ิมเติมอีก ๕๘ แห่ง งบประมาณ ๘๘๑ ล้านบาท 
โดยแปลงงบประมาณของระบบกล้อง CCTV โดยแต่ละแหง่มีราคาก่อสร้าง ๑๔-๑๗ ล้านบาท ขึ้นอยู่กับ
ขนาดของศูนย์รับแจ้งเหตุนั้น ๆ โดยกระจายงบประมาณไปตามสถานีต ารวจภูธรจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้
เป็นผู้จัดหาเองโดยตรง  

- กรณีโครงสร้างและอัตราก าลัง เรื่องต ารวจท่องเที่ยว เนื่องจากปัจจุบันกองบัญชาการต ารวจ
ท่องเที่ยวเป็นหน่วยสนับสนุนงานป้องกันปราบปรามและการให้บริการประชาชนเป็นหน่วยเฉพาะทาง 
โดยมีหน้าที่ในการให้บริการและการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันเป็นนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและดูแลรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพราะฉะนั้น
ภาระหน้าที่ของกองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยวจึงมีความจ าเป็น 

- กรณีกองบัญชาการสืบสวนสอบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกับกองบังคับการปราบปราม  
การกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งสังกัดกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง  
ทั้ง ๒ หน่วยงานเป็นการปฏิบัติงานเสริมบทบาทซึ่งกันและกัน โดยจะแบ่งบทบาทหน้าที่ตามภารกิจ 
โดยกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่มีความคาบเกี่ยวกับกองบังคับ
การอื่นในกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง เช่น คดี อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เป็นต้น  
ส่วนกองบัญชาการสืบสวนสอบอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จะเน้นการให้บริการรับแจ้งความ  
จากประชาชนจากคนที่เดือดร้อนจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ในภาพกว้างและมีผู้เสียหายจ านวนมาก
กระจายทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นภารกิจของทั้ง ๒ หน่วยงานจะเป็นการท างานที่ เสริมบทบาท 
กันและกัน 
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- กรณีพนักงานสอบสวนควรใช้ระบบแท่งเหมือนเดิมหรือไม่นั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ก าหนดให้มีต าแหนง่ควบในกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวน ซึ่งเป็นสายงาน
ที่ต าแหน่งที่การเลื่อนไหลเจริญเติบโตด้วยต าแหน่งของตนเอง  

- กรณีการผลิตข้าราชการต ารวจที่เป็นพนักงานสอบสวนเพ่ิมเติม จ านวน ๑,๓๕๐ ต าแหน่ง 
เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนพนักงานสอบสวน ซึ่งจะไปให้บริการภาคประชาชนตามสถานีต ารวจ
ต่าง ๆ โดยทยอยให้มีการฝึกอบรม เนื่องจากพนักงานสอบสวนเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย จึงจ าเป็นต้อง
ผ่านการฝึกอบรมในระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ 

- กรณีระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา  
พ.ศ. ๒๕๓๔ ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้เคยเสนอขอปรับปรุงระเบียบดังกล่าวไปยังกระทรวงการคลัง
แล้วตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ และมีข้อสังเกตหลายประการ ขณะนี้ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติอยู่ระหว่างรวบรวมปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเสนออีกครั้งเพ่ือขอปรับปรุง
ระเบียบดังกล่าว 

- กรณีข้าราชการต ารวจหญิง และการรับสมัครนักเรียนนายร้อยต ารวจหญิงของโรงเรียนนาย
ร้อยต ารวจ ปัจจุบันมีข้าราชการต ารวจมีจ านวนประมาณ ๒๑๓,๐๐๐ คน เป็นเพศชายประมาณ 
๑๙๒,๐๐๐ คน เป็นเพศหญิง จ านวนประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน คิดเป็น ร้อยละ ๙.๕๙ โดยข้าราชการ
ต ารวจหญิงส่วนใหญ่จะอยู่สายงานอ านวยการและสนับสนุน ทั้งนี้ ไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องเพศในการด ารง
ต าแหน่งระดับสูง โดยคุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งเป็นไปตามคุณวุฒิและประสบการณ์  ปัจจุบัน 
มีข้าราชการต ารวจหญิงยศและต าแหน่งสูงสุดอยู่ในระดับรองผู้บัญชาการ หรือยศพลต ารวจตรีหญิง 
จ านวน ๔ คน และระดับผู้บังคับการ หรือยศพลต ารวจตรีหญิง จ านวน ๓๐ คน และมีพนักงาน
สอบสวนหญิง จ านวน ๘๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๓ ซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติมีนโยบายเพ่ิม
จ านวนพนักงานสอบสวนหญิงให้ เพียงพอกับการรับผิดชอบคดีเกี่ยวกับสตรี เด็กและเยาวชน  
โดยรับพนักงานสอบสวนหญิงมาจากผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งสามารถน ามาบรรจุ  
และฝึกอบรมไดร้วดเรว็ ดังนั้น จึงได้ยุติการรับนักเรียนนายรอ้ยต ารวจหญิง เพื่อที่จะมาเร่งผลิตพนักงาน
สอบสวนหญิงที่มาจากข้าราชการต ารวจชั้นประทวน หรือบุคคลภายนอกที่มีวุฒิปริญญาตรี  
ในทางกฎหมาย 

- กรณีการขาดแคลนก าลังพลในภาพรวม รวมทั้งการขาดแคลนก าลังพลในสถานีต ารวจ 
ปัจจุบันส านักงานต ารวจแห่งชาติอยู่ภายใต้นโยบายการก าหนดขนาดก าลังคนภาครัฐ โดยได้ขอ
งบประมาณในปี ๒๕๖๘ เป็นงบบุคลากร จ านวนประมาณ ๘๗,๐๐๐ ล้านบาท ได้รับการจัดสรร 
ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จ านวนประมาณ 
๘๕ ,๐๐๐ ล้านบาท เพราะฉะนั้น การเพ่ิมจ านวนข้าราชการต ารวจจึงด าเนินการได้อย่างจ ากัด  
อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในมาตรา ๑๒ วรรคสี่ ได้ก าหนดให้กรณี 
ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติมอีัตราก าลังไม่เพียงพอให้พิจารณาจัดสรรให้สถานีต ารวจเป็นล าดับแรกก่อน 
ปัจจุบันคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก .ตร.) มีการก าหนดขนาดของสถานีต ารวจขนาดใหญ่  
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมทั้งก าหนดอัตราก าลังพลขั้ นพ้ืนฐานที่สถานีต ารวจต่าง ๆ พึงมี  
ดังนั้น งบบุคลากรที่ได้รับการจัดสรรจะใช้ในการเร่งรัดผลิตนักเรียนนายสิบต ารวจและนักเรียนนายร้อย
ต ารวจ รวมทั้งบุคลภายนอกทีจ่ะบรรจุเขา้รับราชการในต าแหน่งต่าง ๆ โดยมีแผนผลิตก าลังคนตัง้แตป่นีี้
ไปจนถึงปี ๒๕๗๓ เนื่องจากมีต ารวจเกษียณอายุเพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนี้ ยังมีนโยบายการใช้อาสาสมัคร
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หรือการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนเข้ามาสนับสนุนงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนข้าราชการต ารวจ 

- กรณีใบสั่งจราจรและการท าความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่องใบสั่ง
จราจรสืบเนื่องจากส านักงานต ารวจแห่งชาติถูกศาลปกครองสั่งให้เพิกถอนรูปแบบใบสั่งจราจร  
ที่มีข้อความอันขัดกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งได้มีการอุทธรณ์ และหลังจาก 
ที่ศาลปกครองได้มีค าพิพากษาออกมาแล้ว ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้สั่งยกเลิกใบสั่งประเภทดังกล่าว 
และปรับรูปแบบใบสั่งใหม่เพ่ือไม่ให้ขัดกับกฎหมายและค าพิพากษาดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้ใบสั่ง
ดังกล่าวแล้ว เนื่องจากตั้งแต่วันที่  ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ประกาศใช้ท าให้คดีจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ไม่มีโทษ
จ าคุก ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนั้น ใบสั่งจราจรจึงเป็น
ใบสั่งตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  

- กรณีการต่อภาษีรถยนต ์เมื่อพระราชบัญญตัิวา่ดว้ยการปรับเป็นพินยั พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลบังคับ
ใช้ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ท าให้เรื่องการตอ่ภาษีเปน็ไปตามพระราชบญัญตัิรถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็น
อ านาจเจ้าพนักงานของกรมการขนส่งทางบก ท าให้เจ้าพนักงานต ารวจไม่สามารถด าเนินคดีในข้อหา
ดังกล่าวได้ทันที ซึ่งต่อมาวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้อนุมัติให้เจ้า
พนักงานจราจรของส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ านาจบังคับใช้กฎหมายตาม
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ จึงมีการกลับมาด าเนินการดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งส านักงานต ารวจ
แห่งชาติได้ก าชับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตรวจจับรถยนต์ที่ขาดการต่อภาษีเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  

- กรณีตัวชี้วัด ก าหนดเป้าหมายความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการด าเนินการของต ารวจ ในปี พ.ศ.  ๒๕๖๖  
ได้มีการประเมินความเชื่อมั่นไว้ร้อยละ ๘๐ ส่วนในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการ
เพ่ิมเติมร้อยละให้สูงขึ้น โดยก าหนดเป็น ร้อยละ ๘๒ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ท าการประเมินโดย
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ซึ่งใช้เครื่องมือแบบสอบถามส าหรับจ านวน ๓๐,๐๐๐ กว่าตัวอย่าง  
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์และประเมินผล ทั้งนี้ ส าหรับรายละเอียดต่าง ๆ จะจัดส่งเป็นเอกสาร
ให้คณะกรรมาธิการ 

- เรื่องแรงงานจีนที่เข้ามาในประเทศไทย ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้มีการควบคุมคนต่างด้าว
ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยน ามาตรการเชิงรุกห้าด้านมาใช้อย่างเข้มงวด คือ การเอกซเรย์พ้ืนที่
เสี่ยง ต่างด้าวกลุ่มเสี่ยง ตรวจที่พัก ส ารวจการจัดท าข้อมูลท้องถิ่น ซึ่งผลการด าเนินการตามมาตรการ
ต่างๆ มีผลการจับกุม ๑๐๕,๙๒๒ ครั้ง ในการอยู่ประเทศไทยเกินก าหนด การหลบหนีเข้าเมือง ไม่แจ้งที่
พัก การท างานผิดกฎหมาย การจับกุมตามหมายจับ การปลอมแปลงเอกสารและการใช้เอกสารปลอม 
และความผิดตามพระราชบัญญัติอื่นๆ และสถิติการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรของคนสัญชาติจีน
ข้อมูลในปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ในปี ๒๕๖๗ มีจ านวนเดินทางเข้า ๔,๔๑๕,๔๑๑ ราย และเดินทางออก
จ านวน ๔,๔๑๘,๒๘๕ ราย 

- การถ่ายโอนกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมเป็นการปฏิบัติตามมาตรา ๑๖๕ พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕  
โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้มีการพิจารณาเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามมาตราดังกล่าว  
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ว่าจะให้มีการยุบหรือเปลี่ยนแปลงกองบั งคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ โดยอ านาจสอบสวนยังคงให้เป็นอ านาจของหน่วยงาน
ดังกล่าวเช่นเดิม และในการเปลี่ยนแปลงให้มีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา
ด าเนินการมากพอสมควร 

- โครงการน าหนูส่งคืนธรรมชาติ เป็นโครงการที่ด าเนินการเนื่องจากเห็นว่าหนูท าลายทรัพย์สิน
และท าความเดือดร้อนให้กับต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่จึงด าเนินการจับหนูเพื่อน าส่งคืนธรรมชาติ 

- กรณีเรื่องเงินราชการลับ ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีและระเบียบของส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างเคร่งครัดในการใช้เงินราชการลับ โดยได้น าไปใช้เรื่องเกี่ยวกับความมั่นคง  
การข่าวและยาเสพติด เนื่องจากงบประมาณปกติของหน่วยงานจะมีความล่าช้าในการสนับสนุนภารกิจ
ดังกล่าว 

- ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีการตั้งงบประมาณในการจัดหาไม้งับหรือไม้ง่ามเพ่ิมเติม แต่มีการตั้ง
งบประมาณจัดหาปืนไฟฟ้า ในการจับกุมคนร้ายโดยใช้ไม้ง่ามหรือไม้งับเป็นกรณีที่มีเหตุความจ าเป็น
เร่งด่วน 

- ในการถ่ายโอนภารกิจการจราจรตามแผนกระจายอ านาจ ชี้แจงว่าในปัจจุบันหน่วยงานไม่มี
การถ่ายโอนงานจราจรตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

- โครงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพ่ือสนองงานตามพระราชด าริ
เป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่ไม่ได้อยู่ในค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนประกอบด้วยค่าตอบแทนบุคลากรในโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมคนละส่วน
กับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นโครงการที่ด าเนินการในโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนเพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญพันธุกรรมพืชต่าง  ๆ ตลอดจนจัดท า
ระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชให้เป็นที่แพร่หลาย จึงจ าเป็นต้องใช้งบประมาณด าเนินการเพ่ือให้กิจกรรม
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ข้อสังเกตเกี่ยวกับต ารวจไซเบอร์ เนื่องจากมีเพจในเฟซบุ๊ก (Facebook) แต่ไม่ได้เปิดช่องทาง

ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น และไม่สามารถส่งข้อความผ่าน inbox ได้ เสนอให้ต ารวจไซเบอร์ 
เปิดการแสดงความคิดเห็นในเฟซบุ๊ก (Facebook) เพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 

- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรมีแผนงานป้องกันการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ให้ซ้ าซ้อน  
เช่น ชุดฝึกและรองเท้า ในการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการต ารวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย
ในพ้ืนที่ (Local CAT)  

- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
กับการถวายความปลอดภัยของบุคคลส าคัญ อย่างไร  

- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรห้ามมีค าสั่งให้พนักงานสอบสวนไปช่วยราชการในต าแหน่งอื่น 
เนื่องจากปัจจุบันต าแหน่งพนักงานสอบสวนขาดแคลน อย่างไร  

- ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ ควรหาแนวทางแก้ไขในการปฏิบัตติามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ ๒๕๖๒ ในรูปแบบการเช่ารถมอเตอร์ไซค์แบบเหมารวมทั่วประเทศ เฉพาะมอเตอร์ไซค์  
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ที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากบางพ้ืนที่ไม่มีความเหมาะสม เช่น พ้ืนที่ในกรุงเทพมหานครที่มีซอยขนาดเล็ก  
ไม่สามารถขับขี่เข้าไปได้ จึงต้องใช้มอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กแทน  

- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรก าหนดตัวชี้วัดให้ตอบสนองการให้บริการประชาชน  
เช่น ตัวเลขในการลงเลขรับการแจ้งความร้องทุกข์คดีอาญาไม่สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบั ติ
หน้าที่หรือไม่  

- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว เพ่ือระงับเหตุที่เกิดจากผู้ป่วยจิตเวช 
หรือการคุ้มคลั่ง  

- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรแยกพนักงานสอบสวนเข้าสู่ระบบแท่ง เช่นเดียวกับที่ผ่านมา  
เพื่อลดความเครียดจากการปฏิบัติหน้าที่ และควรเพิ่มงบประมาณส าหรับค่าน้ ามันในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  

- ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ ควรขยายผลการด าเนินงานติดตามจับผู้ร้ายในเขตกรุงเทพมหานคร 
ของต ารวจนครบาล ๕ ขยายผลในเรื่องนี้ไปสู่ในการในงานของสืบสวนภาค ๑ ถึง ๙ ไปสู่ต่างจังหวัด
หรือไม่อย่างไร เป็นประโยชน์ และเป็นช่องทางแจ้งเหตุร้าย  

- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรตั้งด่านตรวจรถยนต์ไม่ต่อทะเบียนรถ ทะเบียนขาด ไม่ช าระ
ภาษีรถยนต์ จ านวนงบประมาณแสนกว่าล้านบาท เพ่ือน างบประมาณมาพัฒนาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  

- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของ
เทคโนโลยีในการติดตาม ปราบปรามการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ และบูรณาการร่วมกับ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์  

- ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองควรประชาสัมพันธ์ช่องทางในการร้องเรียนกรณีมีแรงงาน 
ผิดกฎหมายในประเทศไทยเพ่ือให้ประชาชนได้ทราบช่องทางการร้องเรียนมากขึ้น 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายเอกราช  อุดมอ านวย กรรมาธิการ ขอเอกสารเพิ่มเติม ดงันี้ 
๑. รายละเอียดรูปแบบการอุดหนนุงบประมาณจัดหาอาหารเสริมนมผงส าหรบันกัเรยีนโรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดนอย่างไร  
๒. รายละเอียดโครงการสร้างจิตส านึก อย่างไร  

- นางสาวศศินันท์  ธรรมนิฐินันท์ กรรมาธิการ ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. รายละเอียดโครงการคืนหนูสู่ธรรมชาติใช้งบประมาณเท่าใด อย่างไร 
๒. รายละเอียดงบประมาณแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการต ารวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่

ถวายความปลอดภัยในพ้ืนที่ (Local CAT) แผนงานลดลงหรือไม่ น างบประมาณไปใช้รายการอื่น ๆ  
ที่มีความจ าเป็น อย่างไร  

๓. รายละเอียดอัตราก าลังพลของต ารวจหญิง จ านวนเท่าใด และต าแหน่งใดบ้าง  
๔. รายละเอียดแผนงานการรับสมัครนายร้อยต ารวจหญิงของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ อย่างไร  
๕. รายละเอียดอัตราก าลังพลทั้งหมดของส านักงานต ารวจแห่งชาติ แยกออกเป็นหน่วยงานต้น

สังกัด และต าแหน่ง  
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๖. รายละเอียดจ านวนที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ปริมาณการว่าง ปริมาณการเข้าพัก
อาศัย อย่างไร  

๗. รายละเอียดที่พักอาศัยของหน่วยกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (คอมมานโด) จ านวนที่พัก
อาศัย และอัตราการว่างของที่พักอาศัย อย่างไร  

๘. รายละเอียดโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันสมุดโทรศัพท์ต ารวจอย่างไร 
 ๙. รายละเอียดรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจ
และบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร (หลักสูตร กอส.)  ย้อนหลังจ านวน 
๑๐ ป ี

๑๐. รายละเอียดจ านวนต ารวจที่ติดตามผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติที่เกษียณอายุราชการ 

- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ

เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณเพ่ิมขึ้น ๓๔๔ ล้านบาท โดยมีหน่วยงานที่ท างานร่วมกัน  
คือ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ (สมช.) ส านักงานข่าวกรองแห่งชาติ  อยากทราบว่า ในภาพรวมมีการประชุมแบบใด อย่างไร 
เนื่องจากมีคดีความมั่นคงต่าง ๆ เช่น การค้ามนุษย์ แรงงานอุยกูร์  จึงขอเอกสารเกี่ยวกับแรงงานอุยกูร์
และสถานการณ์การค้ามนุษย์ รวมถึงการดูแลความมั่นคงในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๒. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 
อยากขอภาพรวมว่า ด าเนินการอะไรไปแล้วบ้าง เนื่องจากมีการจัดอันดับสถานการณ์ค้ามนุษย์ (Tier) 
ของประเทศไทยกับองค์การสหประชาชาติ (UN) มีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่ งเจ้าหน้าที่ต ารวจก็จะต้องตั้ งงบประมาณ 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพ่ือให้เพียงพอต่อการ
แก้ปัญหาดังกล่าว 

๓. ขอรายละเอียดกรณีผู้ต้องขังชาวอุยกูร์จ านวน ๔๐ คนถูกกักตัวที่ห้องกักของกองก ากับการ
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

- นางสาวสุทธวรรณ  สุบรรณ ณ อยุธยา กรรมาธิการ ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. ขอเอกสารรายละเอียดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ในส่วนค่าใช่จ่าย  

ในการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนหรือครูแดร์ (D.A.R.E) ประเทศไทย ค่าใช้จ่าย ๑๘๕ ล้านบาท 
อยากได้ผลการด าเนินงานย้อนหลังตั้งแต่เริ่มด าเนินโครงการว่ ามีการวัดผลอย่างไร มีเกณฑ์แบบใด 
ปัจจุบันมีนักเรียนในโครงการกี่คน มีโรงเรียนเข้าร่วมกี่โรงเรียน  ขอข้อมูลแยกเป็นรายจังหวัด  
รวมถึงข้อมูลครูแดร์ (D.A.R.E) ด้วยว่ามีทั้งหมดกี่คน 

๒. ขอรายละเอียดผลการด าเนินการในโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย 

- นายอลงกต  มณีกาศ กรรมาธิการ ขอเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
๑. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณในการสร้างสิ่งต่าง ๆ อยากทราบเหตุผลและความ

จ าเป็นในการสร้างอาคารบางประเภท เช่น การก่อสร้างอาคารที่ท าการส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
ส่งบ ารุง เขตดุสิต จ านวน ๖ อาคาร งบประมาณ ๒๙๖ ล้านบาท อาคารที่ท าการกองบัญชาการ
ต ารวจภูธรภาค ๑ งบประมาณ ๗๙๒ ล้านบาท อาคารกองบังคับการ ๕ ชั้น จังหวัดนครปฐม 
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งบประมาณ ๗๐ ล้านบาท หรือค่าตกแต่งภายในอาคารรักษาพยาบาลแลฟ้ืนฟูข้าราชการต ารวจ 
งบประมาณ ๖๐๓ ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณผูกพัน ๒ ปี ค่าจ้างส ารวจออกแบบอาคารพยาบาล 
งบประมาณ ๒๐๐ กว่าล้านบาท อาคารกองอ านวยการต ารวจภูธรภาค ๕ งบประมาณ ๒๓๘ ล้านบาท 
อาคารโรงอาหาร ๗๖ ล้านบาท รวมถึงศูนย์ฝึกต่าง ๆ และค่าก่อสร้างอื่น ๆ อีกจ านวนมาก อยากทราบ
ว่ามีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด มีอาคารเก่าหรือไม่ หากไม่สร้างในปีนี้จะเกิดความเสียหายต่อราชการ
อย่างไร อยากทราบเหตุผล 

๒. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเงินราชการลับ จ านวน ๑๖๐ ล้านบาท ของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ซึ่งไม่มีข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว อยากให้ส่งเอกสารมาให้
คณะกรรมาธิการพิจารณาด้วยมีรายการอะไรบ้าง 

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกรณีสายด่วน ๑๕๙๙ ซึ่งเป็นคอลเซ็นเตอร์ของส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ อยากขอให้ส่งเป็นข้อมูลกลับมาว่า รายปี รายเดือน รายสัปดาห์มีคนมาใช้บริการมากน้อย
เท่าไร เรื่องไปในแนวทิศทางใด เคยได้รับทราบว่า ส านักงานต ารวจแห่งชาติเคยคิดที่จะท า ๑๙๑  
ให้รวมทุกเบอร์ แต่การประมูลมีปัญหา ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการต่อได้ อยากทราบว่า  
จะด าเนินการต่อจากที่เคยตั้งใจไว้หรือไม่ มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ มีการท าศูนย์รับแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินแห่งชาติ อยากทราบว่าเป็นการต่อยอดพัฒนาจาก ๑๙๑ ที่มีอยู่แล้ว หรือมีการเปลี่ยนแปลง
ระบบใหม่ หรือเป็นโครงการเดิมที่เคยมีด าเนินการประมูลแล้วมีปัญหา อยากทราบว่าการด าเนินการ
ดังกล่าวมีรายละเอียดอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง 

๒ . ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ ไปช่วยราชการ  
อยากทราบรายละเอียดว่ามีจ านวนเท่าไหร่ และไปช่วยราชการในส่วนใด อย่างไร ขอให้ระบุให้ชัดเจน 

๓. ขอให้น าส่งร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 - นายสหัสวัต  คุ้มคง กรรมาธิการ ขอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคนจีนที่เดินทางเข้า -ออก
ประเทศไทยในช่วงปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗ ว่ามีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
จ าแนกประเภทได้หรือไม่ ว่าเป็นใบอนุญาตท างาน (Work permit) กี่คน เป็น Visa ท่องเที่ยวกี่คน  
เป็น Visa ฟรีกี่คน มีจ านวนคนจีนที่พักอาศัยในประเทศไทยมากน้อยเพียงใด 

- นายภัทรพงษ์   ลีลาภัทร์  กรรมาธิการ ขอข้อมู ลความคืบหน้าการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการโอนภารกิจกองบังคับการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากมีการเปลี่ยนแปลงสังกัดจะเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร และขอความคืบหน้าร่างพระราชกฤษฎีกาในการยุบเปลี่ยนแปลงพร้อมน าส่งร่างฉบับดังกล่าว 

- นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. ขอรายละเอียดความเห็นของกระทรวงการคลัง ในการตั้งข้อสังเกตระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒. ขอรายละเอียดการผลิตบุคลากรต ารวจในทุกสายงาน แยกเป็นชั้นประทวนและชั้นสัญญา

บัตร และขอทราบปัญหาอุปสรรคในการผลิตต ารวจและการอบรมต ารวจ 
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๓. ขอรายละเอียดกรณีรถเช่าไฟฟ้าที่จะมีการซื้อรุ่นใหม่ มีความเหมาะสมในการภารกิจถวาย
ความปลอดภัยมากกว่ารถรุ่นเดิมอย่างไร 
 

มาตรา ๒๔ กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในก ากับ  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ๓๕,๔๘๓,๒๔๙,๓๐๐  บาท 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับเงินทุน 
หมุนเวียนเพื่อแกไ้ขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู        ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด            -  บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเงินทุนหมุนเวียน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู ในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอสอบถามกรณีครูลงโทษนักเรียนโดยใช้ไม้เรียวมีระเบียบการลงโทษนักเรียนใดที่ก าหนด

บทลงโทษไว้เฉพาะหรือไม่ อย่างไร และขอให้หน่วยงานติดตามตรวจสอบเรื่องดังกล่าว 
- ขอทราบแนวคิดของหน่วยงานในเรื่องวิกฤตการศึกษาไทย เรื่องโอกาสในการศึกษาไทย  

และเรื่องความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
- ขอทราบว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่และมีปัญหาอุปสรรคใดที่ท าให้ไม่

สามารถเกิดขึ้นได้ 
- ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สอบถามว่าเป็นการฝึกอาชีพใด หลักสูตรใด และมีการ

แบ่งการด าเนินการระหว่างหน่วยงานอย่างไร 
- ขอทราบโครงสร้างของส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา และเห็นว่าหน่วยงานควรด าเนินโครงการช่วยเหลือครูเพ่ือให้เกิดประโยชน์มากขึ้น 
- ขอทราบว่าในงบประมาณ ๒๕๖๘ มีการปรับแผนในการด าเนินโครงการทั้งหมดของ

หน่วยงานอย่างไร และในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) 
ขอทราบว่าแพลตฟอร์มใช้กับการศึกษาแบบใด มีตัวชี้วัดในการใช้แพลตฟอร์มอย่างไร และขอทราบ
รายละเอียดปัญหาในโครงการแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

- ขอทราบแนวคิดในการด าเนินการกรณีการขาดแคลนครูพลศึกษาและแนวทางแก้ไขปัญหา
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ านวนนักเรียนน้อยลงอย่างมาก 

- กระทรวงศึกษาธิการมีแผนการวัดและประเมินผลความส าเร็จของวิสัยทัศน์อย่างไร 
โดยเฉพาะประเด็นที่เป็นนามธรรม เช่น มีความสุขในการเรียนรู้ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

- การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ตามพันธกิจของหน่วยงาน สอบถามว่าหน่วยงาน  
มีแนวทางในการด าเนินการอย่างไร 

- การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและประเทศ 
หน่วยงานมีแนวทางในการด าเนินการอย่างไร และมีกลไกในการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็วของโลกในอนาคตอย่างไร 

- การวิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานมีแนวทางในการน าผลงานการวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้
อย่างไร และมีการวัดผลส าเร็จจากอะไร 
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- การพัฒนาระบบบริหารการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล หน่วยงาน
มีแนวทางในการสร้างความโปร่งใสและสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 

- บุคลากรครูที่ต้องการย้ายกลับภูมิล าเนาในต่างจังหวัด หน่วยงานควรพิจารณาเป็นรายกรณี  
- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สอบถามว่า งบประมาณ ๑๒๔ ล้านบาท 

หน่วยงานมีการน าไปใช้โดยบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการ EEC และกระทรวงแรงงานด้วยหรือไม่ 
- กระทรวงศึกษาธิการควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นและกระจายงบประมาณไปยังอ าเภอต่าง ๆ 

เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนตามแนวชายแดน 
- การพัฒนาระบบแนวทางการเรียนและเป้าหมายในชีวิต หน่วยงานควรเรียนรู้จากประเทศ 

อื่น ๆ เช่น ประเทศเยอรมันมีระบบ dual system เห็นว่าการ coaching เป็นระบบที่ดี และควรได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม 

- ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีการก าหนด
ตัวชี้วัดอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นการลงโทษนักเรียน ชี้แจงว่า กระทรวงศึกษาธิการมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  

ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยก าหนดการลงโทษไว้ ๔ สถาน ได้แก่ ว่ากล่าว
ตักเตือน ท าทัณฑ์บน ตัดคะแนนความประพฤติ และท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งไม่มี 
การเฆี่ยนตี และหากครูละเมิดระเบียบการลงโทษจะถูกด าเนินการเกี่ยวกับจรรยาบรรณครู และวินัย  
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรง 

- กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าวิกฤติที่เกิดขึ้นในหน่วยงานมี ๒ ส่วน คือ ๑) อัตราการเกิดของ
ประชากรที่ลดลง ท าให้มีปัญหามีจ านวนผู้เรียนน้อย ไม่ครบชั้น ไม่เป็นไปตามกรอบการจัดอัตราก าลัง 
โดยหน่วยงานได้ด าเนนิการท าโรงเรยีนคุณภาพ ดึงนักเรียนที่จ านวนนักเรียนน้อยเข้าไปเรียนในโรงเรียน
คุณภาพมากขึ้น ๒) ผลการสอบ PISA เป็นวิกฤติคุณภาพการเรียนของนักเรียนไทย โดยหน่วยงาน 
น า PISA มาเป็นตัวสะท้อนและก าหนดเป็นเครื่องมือในการยกระดับ เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพการเรียน
ของเด็กไทยทุกคนที่เข้าสู่ระบบการศึกษา และจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษา 

- ประเด็นโอกาสทางการศึกษา หน่วยงานได้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนในหลายมิติ  
เช่น บุคคลที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มผู้พิการ ผู้ต้องขัง และบุคคลที่อยู่นอกระบบการศึกษา 
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ครอบครัว ศูนย์การเรียน หรือสถานประกอบการ 
สามารถจัดการศึกษาได้ ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

- ประเด็นการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา หน่วยงานได้ท างานร่วมกับกองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา โดยน าผลการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ที่ประเมินสถานศึกษาแต่ละส่วนเข้ามาพิจารณาว่าแต่ละสถานศึกษามีการเหลื่อมล้ า
อย่างไร และน าไปพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และจัดการสอบเทียบ 
วัดระดับทางการศึกษา เพ่ือให้ผู้ที่อยู่นอกระบบการศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและสอบเทียบ
วุฒิบัตรได้ตามระดับการศึกษา 
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- ประเด็นโรงเรียนทีโ่อนไปยังท้องถิน่ ชี้แจงว่า เป็นไปตามกฎหมายการศึกษาที่ต้องการกระจาย
อ านาจให้หน่วยงานอื่นสามารถจัดการศึกษาได้ และหากต้องการกลับมาสู่สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ โดยต้องมีการประชาคมรับฟังความคิดเห็นทั้งท้องถิ่น และกระทรวงศึกษาธิการ  

- ประเด็นบุหรี่ไฟฟ้า ชี้แจงว่า หน่วยงานได้มีการแก้ไขกฎกระทรวงเพ่ือก าหนดให้บุหรี่ไฟฟ้า 
เป็นสิ่งเสพติดในสถานศึกษา 

- ประเด็นสถานะของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.) ชี้แจงว่า เป็นหน่วยงานนิติบุคคลในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ 

- ประเด็นศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ตามค าสั่ง คสช. ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ซึ่งมอบหมาย 
ให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนเรื่องการศึกษาในภูมิภาค โดยมีภารกิจที่ส าคัญคือการ
จัดท าแผนการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

- การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ชี้แจงว่า ครูที่ได้รับการแกไ้ขปญัหาหนีส้ินแล้ว มีกลุ่มวิกฤติที่กลับไป
เป็นหนี้ เพียง ร้อยละ ๑  และมีมาตรการก าหนดว่าการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต้องมี
ผู้บังคับบัญชารับรอง  

- โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญ โรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนนอกระบบ  
สามารถยกเว้นภาษีเงินได้ แต่โรงเรียนกวดวิชาไม่สามารถยกเว้นภาษีเงินได้ 

- ประเด็นการย้ายครู ปัจจุบันการย้ายมี ๓ ลักษณะ คือ ย้ายปกติ ย้ายแบบจับคู่ครูคืนถิ่น  
และการย้ายเพ่ือช่วยราชการ โดยหน่วยงานได้มีการจัดท าระบบให้มีการย้ายโดยจับคู่ เพ่ือให้การย้าย
เป็นไปตามความต้องการของครูและสถานศึกษาปลายทาง 

- ประเด็นนโยบาย coaching หน่วยงานขอน าเสนอเป็นเอกสาร 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ระบบการศึกษาปัจจุบันควรเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ตอบโจทย์กับสังคมปัจจุบัน เช่น ประเด็น  

การยุบโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล หรืออยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยว อาจมีการเน้นการ
เรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพในท้องถิ่น เห็นว่าหน่วยงานควรส่งเสริมจุ ดแข็งของ
โรงเรียนแทนการยุบโรงเรียน นอกจากนี้ ควรเปิดโอกาสให้โรงเรียนของท้องถิน่สามารถก าหนดช่วงเวลา
การปิดเทอมได้ด้วยตนเอง เพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตหรือประเพณีของท้องถิ่นนั้น ๆ 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอเอกสารรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ไปต่างประเทศ (ประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น) เพ่ือความร่วมมือทางด้านภาษา CLEC และติดตามผล 
การด าเนินงาน 

- นางสาวภคมน  หนุนอนันต์ กรรมาธิการ ขอข้อมูลการประเมินสถานศึกษาของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ย้อนหลัง ๔ ปี 

- นายทรงยศ  รามสูต กรรมาธิการ ขอรายละเอียดโครงการอาหารกลางวันมีแผนการขยาย
โครงการในโรงเรียนทั้งหมดหรือไม่ อย่างไร 
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- นายศุภโชติ  ไชยสัจ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรมีการจัดซื้อจัดจ้างท า
สื่อการสอนใหม่หรือไม่ งบประมาณต่อคลิปจ านวนเท่าใด มีการประเมินหลักสูต รจ านวนเท่าใด  
และมีจ านวนหลักสูตรที่ต้องจัดท าสื่อการสอนใหม่เท่าใด 

 
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา   ๖,๙๘๓,๖๕๔,๖๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ 
ดังน้ี 

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- เนื่องจากปีนี้มีเด็กหลุดออกจากการศึกษาเป็นล้านคน งบประมาณที่หน่วยงานได้รับ 

ไม่เพียงพอในการให้ความช่วยเหลือ สอบถามว่าหน่วยงานมหีลักเกณฑ์วิธกีารในการคัดเลือกเดก็อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นการป้องกันเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา หน่วยงานมีความพยายามในการใช้

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนที่มีระดับรายได้ของครัวเรือนที่ต่ ากว่าเส้น
ความยากจนหรือเด็กยากจนพิเศษหลุดออกจากระบบการศึกษา โดยปัจจุบันมีการดูแลเด็กกลุ่มดังกล่าว 
จ านวนมากกว่า ๑.๒ ล้านคน โดยเด็กที่ได้รับความช่วยเหลือเป็นไปตามสัดส่วนของความด้อยโอกาส 
ในพ้ืนที่ 

- การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา หน่วยงานขอจัดส่งรายละเอียด  
เป็นเอกสาร 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสารวิธีขั้นตอนและกระบวนการในการท าให้เด็ก

กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา มีแนวทางเป็นอย่างไร 
 
กรมส่งเสริมการเรียนรู้     ๔,๙๐๗,๖๖๐,๑๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบว่ามีรถส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ที่ใด มีจ านวนกี่คัน และกรณีมีการจัดซื้อเพ่ิมขึ้น 

จะช่วยให้เกิดประโยชนอ์ย่างไร มีการก าหนดการให้บริการต่อประชาชนจ านวนกี่ครั้งตามช่วงระยะเวลา 
และข้อมูลกิจกรรมในรถส่งเสริมการอ่านประกอบด้วยอะไรบ้าง 

- มีแนวทางการด าเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสถาบันศึกษาปอเนาะ ในจังหวัดอื่นอย่างไร 
- ต าแหน่งในศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ประจ าจังหวัด ๑๓ จังหวัด และต าแหน่ง สกร. 

อ าเภอ ๔๓๔ อ าเภอ เหตุใดจึงไม่มีการแต่งตั้งต าแหน่งดังกล่าว  
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชี้แจงว่า หน่วยงานมีแนวทางและวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ 

รวมทั้งมีตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยกลุ่มอาชีพที่มีการฝึกเดิมเน้นที่ผลิตภัณฑ์อาหาร 
และเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก รวมทั้ง
กลุ่มอาชีพช่างพ้ืนฐาน เช่น ช่างปูน ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ ช่างประปา และช่างก่อสร้าง ส าหรับกลุ่มอาชีพ
สมัยใหม่ ได้แก่ กลุ่มอาชีพพัฒนาธุรกิจออนไลน์ เครื่องจักรกลเพ่ือการเกษตร ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ส าหรับภาคประชาชน ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ การค้าผ่านโซเชียลมีเดีย  
การติดตั้งโซลาร์เซลล์ การพัฒนากระบวนการชงและพัฒนาสูตรกาแฟ และโดรนส าหรับการเกษตร 

หน่วยงานมีการด าเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ๒ ลักษณะ คือ ๑) จัดการศึกษาเพื่อสอนทักษะ
อาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาในชุมชน ตามความต้องการของประชาชน และ ๒) จัดการศึกษาเพ่ือสะสม 
credit bank ให้กับผู้เรียนหรือนักศึกษาสายสามัญ ให้สามารถเทียบโอนและจบการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
คุณวุฒิได้เร็วยิ่งขึ้น 

- ประเด็นรถส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีรถส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ จ านวน 
๗๔ คัน จ านวน ๓ คันที่ขาดไป คือ พ้ืนที่ กทม. กาญจนบุรี และบึงกาฬ อายุการใช้งานของรถที่มีคือ 
๑๓ ปี ทั้งหมด ๒๔ คัน อายุเกิน ๑๐ ปี ทั้งหมด ๔๓ คัน และต่ ากว่า ๑๐ ปี ทั้งหมด ๗ คัน ซึ่งรถที่ขอรับ
งบประมาณเป็นการขอเพ่ือทดแทนคันที่ไม่สามารถใช้งานได้ 

- ประเด็นการบรรจุแต่งตั้ง ผู้อ านวยการ สกร. จังหวัด และ ผู้อ านวยการ สกร. อ าเภอ ชี้แจงว่า 
เนื่องจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้เปลี่ยนจากส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย มาเป็นกรม มีกิจกรรมที่หน่วยงานต้องด าเนินการคือ การจัดท ากฎหมายล าดับรองเพื่อให้
ต าแหน่งและอัตราที่มีอยู่สามารถขับเคลื่อนไปสู่การด าเนินงานต าแหน่งใหม่ คือ ผู้อ านวยการ สกร.
จังหวัด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาโยกย้ายและบรรจุแต่งตั้ง 

- ประเด็นการจัดการศึกษาของปอเนาะ ชี้แจงว่า เป็นการจัดการศึกษาภายใต้โครงการการ
บริหารจัดการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมี ๓ โครงการ คือ ๑) โครงการศูนย์ฝึกจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒) โครงการ 
จัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันการศึกษาปอเนาะ ในพ้ืนที่ ๕ จังหวัด ซึ่งมีเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน ๗,๕๘๑ คน กิจกรรมคือการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและการสอนภาษาไทย ๓) กิจกรรมเน้น 
การมีส่วนร่วมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยยึดหลักศาสตร์พระราชาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของผู้เรียนให้สามารถด ารงตนในสังคมได้  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางสาวภคมน  หนุนอนันต์ กรรมาธิการ  ขอเอกสารรายละเอียดโครงการการบริหาร 

จัดการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน ๓ โครงการ พร้อมผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๖๗,๘๔๓,๑๐๕,๗๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐานในประเด็นต่าง ๆ 
ดังน้ี 

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบรายละเอียดโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเฝ้าระวังภัยคุกคามความปลอดภัยข้อมูล

ระยะที่ ๑ ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้การเรียนการสอน ๔๒ ล้านบาท 
- การจัดหานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้แบบดิจิทัลคอนเทนท์ ซึ่งหน่วยงานจะด าเนินการ จ านวน 

๑,๐๘๐ เรื่อง เรื่องละ ๙๓,๐๐๐ บาท สอบถามว่า ๑ เรื่อง คือ ๑ ตอน หรือไม่ หรือใช้วิธีการคิดอย่างไร 
- สื่อการเรียนรู้แบบโต้ตอบพร้อมสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการจัดการเรียนรู้โลก 

ยุคใหม่ ๒๐๒๑ สอบถามว่า หน่วยงานมีวิธีการคิด ๑ เรื่อง อย่างไร 
- การเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจะยกเว้นในส่วนของสถานศึกษาของรัฐและสถานศึกษาเอกชน 

ที่จัดการศึกษาตามระบบวา่ดว้ยกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ สอบถามว่า สถานกวดวิชาได้รับการยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยหรือไม่ 

- หน่วยงานมีแนวทางในการพัฒนานักกีฬาที่มีความสามารถในโรงเรียนอย่างไร 
- งบประมาณสื่ออ านวยความสะดวกเด็กด้อยโอกาส ในส่วนของส านักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ จ านวน ๓๐๐ ล้านบาท ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่างบประมาณดังกล่าวใช้เพ่ือสนับสนุนเด็ก 
ด้อยโอกาสและเด็กพิเศษอย่างไร 

- แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา มีการใช้งบประมาณส าหรับ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและค่าจัดการเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบ สอบถามว่าที่ผ่านมา
มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานหรือไม่ อย่างไร 

- กรณีรองผู้อ านวยการโรงเรียน จังหวัดขอนแก่น มีการด าเนินการอย่างไร และผลการตั้ง
คณะกรรมการสอบเป็นอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นผู้อ านวยการโรงเรียนลงโทษนักเรียน ในจังหวัดขอนแก่น ชี้แจงว่า  หน่วยงาน 

ได้ด าเนินการตามกฎหมายคือการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนครูดังกล่าว และให้ทั้งสองฝ่าย 
ไปช่วยราชการในเขตพ้ืนที่ 

- ประเด็นโครงการ Anywhere Anytime ชี้แจงว่า หน่วยงานได้ด าเนินโครงการดังกล่าว 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินการ ๕ เดือน โดยการจัดกิจกรรม ๓ กิจกรรม 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกาศหาผู้รับจ้าง รายละเอียดของโครงการขอจัดส่งเป็นเอกสาร 

- ประเด็นโรงเรียนที่มีการถ่ายโอนไปยังท้องถิ่น ชี้แจงว่า โรงเรียนที่มีการถ่ายโอนไปยังท้องถิ่น
และประสบปัญหาต้องการย้ายกลับ เนื่องจากยังไม่มีระเบียบที่ก าหนดเรื่องดังกล่าวไว้ หน่วยงานขอรับ
ไปพิจารณาเพ่ือออกระเบียบของกระทรวงต่อไป 

- ประเด็นรถรับส่งนักเรียน ชี้แจงว่า รถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้มีการท า 
MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดให้รถรับส่งนักเรียนมีสัญลักษณ์ สีที่ชัดเจน และจุดจอด  
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- ประเด็นปัญหาบุหรี่ไฟฟ้า ชี้แจงว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีการออกประกาศ
กระทรวงมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นเจ้าพนักงานตรวจยึดได้ 

- ประเด็นโครงการคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ชี้แจงว่า โครงการดังกล่าวเป็นตัวชี้วัด  
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทุกโรงเรียน 

- ประเด็นงบประมาณของโรงเรยีนขนาดเล็กไม่เพียงพอ หน่วยงานมีการเพ่ิมงบประมาณในส่วน
ของอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ านวนนักเรียนน้อยกว่า ๔๐ คน และสิ่งที่จะด าเนินการ
ต่อไปคือการเปลี่ยนเงินอุดหนุนรายหัวเป็นเงินอุดหนุนรายโรงเรียน 

- ประเด็นการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก หน่วยงานพยายามให้โรงเรียนขนาดเล็กควบ
รวมกัน และได้สั่งการไปยังเขตพ้ืนที่เพ่ือให้ผู้อ านวยการโรงเรียนข้างเคียงช่วยดูแล 

- ประเด็นสื่อผู้พิการ งบประมาณจ านวน ๓๐๐ ล้านบาท ชี้แจงว่า เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ก าหนดว่าผู้พิการต้องได้รับสื่อและสิ่งอ านวยความ
สะดวก  

- ประเด็นเงินอุดหนุนไม่เพียงพอ ชี้แจงว่า จ านวนเงินอุดหนุนไม่เพียงพอกับสภาพเศรษฐกิจ  
ที่เปลี่ยนแปลงไป  

- ประเด็นโรงเรียนบ้านค าไฮ มีนักเรียนจ านวน ๔๗๙ คน มีห้องเรียนอนุบาล ๓ ห้อง อาคาร
เรียน สปช. ๑๐๔ จ านวน ๔ ห้อง และอาคารเรียน สปช. ๑๐๕ จ านวน ๑๐ ห้อง ซึ่งเป็นโรงเรียน 
ท่ีไม่ขาดแคลนและสามารถจัดการเรียนการสอนได้  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการขอรับ
งบประมาณเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จ านวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และได้รับงบประมาณสร้าง
ห้องน้ าชาย จ านวน ๔ หลัง  

- ประเด็นโรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น การด าเนินการของ สพฐ. คือสั่งพักราชการและตั้ง
กรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ทั้งผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการโรงเรียน ปัจจุบันอยู่ระหว่าง  
การสอบสวนวินัย รวมทั้งมีการส่งข้อมูลไปยังคุรุสภา เพ่ือพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบ
วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

- ประเด็นการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ สพฐ. ได้มี การด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี  
พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีการน าไปทดลองใช้ ในโรงเรียนพ้ืนที่นวัตกรรม จ านวน ๑๘๔ โรงเรียน  
ใน ๒๐ จังหวัด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการประเมินภายนอก 
อย่างไรก็ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ได้มีการปรับอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือประเมินหลักสูตร
ดังกล่าว ว่าหากมีการประเมินผลหลักสูตรผ่านและจะด าเนินการอย่างไรต่อไป  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสารดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดแนวทางด าเนินการให้เด็กรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบการศึกษาในยุคปัจจุบัน 
๒. ขอรายละเอียดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) 

- นายอิทธิพล  ชลธราศิริ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime)  
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๑) ค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาบริการจัดหานวัตกรรมสื่อเพ่ือการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
๑๐๑ ล้านบาท มีการจัดท าสื่อการสอนจ านวนกี่เรื่อง ส าหรับนักเรียนชั้นใด ปีงบประมาณที่ผ่านมา
รายละเอียดการจัดท าอย่างไร สื่อแต่ละเรื่องใช้งบประมาณจ านวนเท่า ระยะเวลาเท่าใดต่อหนึ่งตอน 
และขอให้น าส่งตัวอย่างคลิปที่มีการด าเนินการแล้ว 

๒) ค่าจ้างเหมาบริการจัดหานวัตกรรมสื่อเพ่ือการจัดการเรียนรู้โต้ตอบพร้อมสื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้การสอน ๑๓๖ ล้านบาท สื่อการเรียนรู้แบบโต้ตอบคืออะไร ราคาต่อสื่อหนึ่งชิ้น
เท่าใด จัดท าสื่อจ านวนเท่าใด ขอรายละเอียดสื่อแต่ละเรื่องที่ด าเนินการ 

๓) ค่าจ้างเหมาบริการจัดหานวัตกรรมสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนยุคใหม่ศตวรรษ 
ท่ี ๒๑  ๑๙๕ ล้านบาท มีการจัดท าจ านวนสื่อกี่เรื่อง รายละเอียดอย่างไร จ านวนเวลาจัดท าสื่อต่อเรื่อง  
มีแนวทางคัดเลือกเรื่องที่จะด าเนินการอย่างไร  

ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปัญหา
อุปสรรคในการรายงานผลการด าเนินโครงการตามตัวชี้วัด 

๒. ขอรายละเอียดความคืบหน้าโครงการพัฒนาดิจิตอลแพลตฟอร์มของนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้
มากน้อยเพียงใด ปัญหาอุปสรรคด าเนินโครงการ มีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 

๓. ขอรายละเอียดค่าจ้างเหมาบริการยกระดับความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ ๕๑ ล้านบาท  
๔. ขอรายละเอียดค่าเช่าอุปกรณ์การเรียนการสอนส าหรับนักเรียนและส าหรับกับครู  

มีรายละเอียดเช่า Tablet เป็น Tablet รุ่นใด มีบริษัทใดมาเสนอและเลือกจากบริษัทใด 

- นายณัฐพงศ ์ เปรมพูลสวสัดิ์ กรรมาธกิาร ขอรายละเอียดโครงการเสริมสรา้งคุณธรรม
จริยธรรมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา แตกต่างจากการด าเนินการในปีงบประมาณทีผ่่านมาอยา่งไร 

 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา  ๑๖,๓๘๙,๕๘๑,๗๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- มีข้อเสนอแนะให้เห็นความส าคัญในการส่งเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และในการวาง

หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรร่วมกับกระทรวงแรงงานในการพัฒนาอาชีพ 
- หน่วยงานควรสนับสนุนให้นักเรียนอาชีวศึกษามีสถานที่ฝึกอาชีพที่สามารถต่อยอดการท างาน

ได้จริง 
- วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีขาดโอกาสและอุปกรณ์เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า ขอฝากหน่วยงาน 

ให้พิจารณา 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นการให้นักเรียนนักศึกษาฝึกใช้ความรู้ในการให้ความช่วยเหลือชุมชน ทุกครั้ง 

ที่ด าเนินการในช่วงเทศกาล หรือช่วงวิกฤติน้ าท่วม-หลังน้ าท่วม มีการร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และศูนย์ทหารพัฒนาอาสาในพื้นที่  

- ประเด็นการให้นกัเรียนอาชีวศกึษามรีายได้ระหวา่งเรียน ชี้แจงว่า หน่วยงานมีการจัดหลักสูตร
ทวิภาคีเข้มข้น โดยร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียน เมื่อจบแล้วมีงานท า 
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- การด าเนินการที่ผ่านมาของโครงการอาวารา (ARAVA) เป็นความร่วมมือกับประเทศอิสราเอล
เกี่ยวกับภาควิชาเกษตร หากแนวโน้มเรื่องสงครามสถานการณ์ดีขึ้น จะมีการส่งนักศึกษากลับไปยัง
ประเทศอิสราเอล 

- ประเด็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ชี้แจงว่า เป็นแผนงาน
บูรณาการร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมี
กิจกรรมหลักในการส่งเสริม ปลูกฝัง และสร้างค่านิยมหลักให้แก่นักเรียนอาชีวศึกษา ในการต่อต้านการ
ทุจริต รายละเอียดหน่วยงานขอจัดส่งเป็นเอกสาร 

- ประเด็นการท างานร่วมกับ EEC ชี้แจงว่า มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด 
ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี ทั้งหมดกว่า ๒๐ แห่ง โดยท างานร่วมกับ EEC ในการผลิต 
และพัฒนาครูและนักเรียนตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

- ประเด็นทักษะทางภาษาของนักเรียนอาชีวศึกษา ชี้แจงว่า เป็นนโยบายของหน่วยงานในการ
พัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือการศึกษาและการมีงานท า โดยมีการจัดการศกึษาทววิุฒแิละทวภิาคีระหว่าง
ประเทศ 

- รายละเอียดแต่ละหลักสูตร ย้อนหลัง ๓ ปี หน่วยงานขอจัดส่งเป็นเอกสาร 
- ประเด็นรายวิชาเก่า เช่น พิมพ์ดีด ชี้แจงว่า การจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา  

การพิมพ์ดีด เป็นรายวิชาพื้นฐาน แต่อุปกรณ์การเรียนการสอนจะเปลี่ยนแปลงไป 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอข้อมูลหลักสูตรอาชีวศึกษา รายละเอียดสถิติผู้เรียน

หลักสูตรอาชีวศึกษา ย้อนหลัง ๓ ป ี

- นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์  กรรมาธิการ ขอรายละเอียดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา แตกต่างจากการด าเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมาอย่างไร 

 
ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา   ๑๐๔,๗๙๗,๐๐๐  บาท  
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- สอบถามประเด็นผลการประเมิน IMD ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
- ประเด็นแผนปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท้องถิ่นจะไม่มีการรับเด็กที่อายุต่ ากว่า ๒ ขวบ 

เนื่องจากหลายหน่วยงานเห็นว่าเป็นภารกิจของกรมอนามัยซึ่งยังไม่ถ่ายโอนมาที่ท้องถิ่น ประกอบกับ
แผนการศึกษาก าหนดว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะเริ่มที่ ๒ ขวบขึ้นไป สอบถามว่า การดูแลเด็กในช่วง  
๓ เดือน ถึง ๒ ขวบ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด และมีแนวทางในการแก้ไขช่องว่างในประเด็นดังกล่าว
อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นผลการประเมิน IMD ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ชี้แจงว่า แม้ในภาพรวม 

ที่ประเมินศักยภาพของเด็กไทย อยู่ที่อันดับ ๕๔ ซึ่งเป็นอันดับเดิมกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในปีที่
ผ่านมามีประเทศที่เข้ามาเป็นสมาชิกเพ่ิมขึ้น และประเทศดังกล่าวมีคะแนนการประเมินค่อนข้างดี  
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จึงท าให้อันดับของประเทศไทยอยู่ในอันดับเดิม แต่ภาพรวม เปอร์เซ็นไทล์ (Percentile) ดีขึ้น  
อย่างไรก็ตามหน่วยงานได้ประสานการเก็บข้อมูลกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  
เพ่ือให้เกิดแผนพัฒนาในการจัดการศึกษาโดยพบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีตัวชี้วัดที่ดีขึ้น ๙ ตัวชี้วัด  
เท่าเดิม ๔ ตัวชี้วัด และลดลง ๖ ตัวชี้วัด สาเหตุของประเด็นดังกล่าวเนื่องจากการเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน 
ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มอุตสาหกรรม ต้องมีการประสานงานกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ให้ภาคอุตสาหกรรมได้ตอบข้อค าถามได้ดีขึ้น ดังนั้น หน่วยงานจึง
มีการจัดท าแผนในการขับเคลื่อน ๒ ระยะ โดยในระยะสั้น คือ ปรับระบบการจัดส่งข้อมูลให้สอดคล้อง
กับกรอบระยะเวลาท่ี IMD เข้ามาเก็บข้อมูล และแผนระยะยาว คือจัดท าแผนการขบัเคลือ่นที่บรูณาการ
กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ๑๙ ตัวชี้วัด โดยเฉพาะข้อมูลของ PISA  

- ประเด็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่น ที่รับเด็กตั้งแต่ ๒ ขวบขึ้นไป และรับเด็กอายุต่ ากว่า  
๒ ขวบไม่ ได้  ชี้แจงว่า ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาด าเนินการเป็นเลขานุการภายใต้
พระราชบัญญัติปฐมวัยแห่งชาติ โดยตามกฎหมายก าหนดให้ดูแลเฉพาะเด็กที่อายุ ๓ ขวบขึ้นไป  
ท าให้เยาวชนที่ต่ ากว่า ๓ ขวบ จะไม่ได้รับการดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยภารกิจการดูแลเด็ก 
ช่วงอายุดังกล่าวเป็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะ 
ของกรรมาธิการเกี่ยวกับช่องว่างในการดูแลเด็กช่วงอายุ ๓ เดือน – ๒ ขวบ หน่วยงานจะน าประเด็น
ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการปฐมวัยแห่งชาติเ พ่ือหาแนวทางแก้ไขมิให้มีช่องว่าง
ดังกล่าวต่อไป 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธกิาร 
 - ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษาควรเสนอคณะรฐัมนตรใีห้มีการถ่ายโอนภารกิจเกี่ยวกับการ
ดูแลเด็กในช่วง ๓ เดือน ถึง ๒ ขวบ ให้แก่ท้องถิ่น และควรพิจารณาเรื่องงบประมาณและบุคลากร
ส าหรับการดูแลเด็กเล็กในช่วงวัยดังกล่าว 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ๑,๖๕๕,๐๐๒,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเด็น
ต่าง ๆ  ดังน้ี 

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ไม่มีประเด็นข้อสอบถาม 
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ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดกิาร 
และสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา  ๙,๕๔๗,๗๐๐   บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบว่าในปัจจุบันหน่วยงานมีจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าใด 
- ขอทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา ปัจจุบันหน่วยงานได้มีการแก้ปัญหาต่าง ๆ  

ที่เกิดขึ้นไปมากน้อยเพียงใด  
- ขอทราบว่าในปัจจุบันหน่วยงานมีการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาอย่างไร  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ปัจจุบันหน่วยงานมีสมาชิกทั้งหมด ๑.๓ ล้านคน แบ่งออกเป็นครู จ านวน ๙๔๐,๐๐๐ คน  

คู่สมรสครู จ านวน ๓๘๐,๐๐๐ คน  
- ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามี จ านวน ๗๗ จังหวัด ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโรงพยาบาลครูที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ 
และหอพักสวัสดิการครู ซึ่งการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพ หน่วยงานมีการดูแลสวัสดิภาพทางด้าน
โรงพยาบาลครูให้กับ ครู ข้าราชการกระทรวง และข้าราชการอื่น ๆ ในอัตราค่ารักษาพยาบาลเทียบเท่า
กับโรงพยาบาลของรัฐ รวมถึงการดูแลสวัสดิภาพที่การกระจายการตรวจสุขภาพครูเคลื่อนที่ไปยัง  
๗๖ จังหวัด เพื่อให้ครูในสังกัด ครูเอกชน ครูท้องถิ่น สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจ
สุขภาพ ส่วนสวัสดิการฌาปนกิจหน่วยงานจ่ายสวัสดิการให้รายละ ๙๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งออกเป็น 
ค่าจัดการศพ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทายาทที่ได้รับเงินสงเคราะห์ จ านวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท 
สวัสดิการฟรี เช่น การให้ทุนกับคุณครู ทุนทวีโดยให้กับนักเรียน จ านวน ๕,๐๐๐ บาท โดยไม่มีเงื่อนไข 
ทุนเรียนดีส าหรับในระดับ ปวส. จ านวน ๓ ปี ปริญญาตรี จ านวน ๔ ปี ทั้งหมด จ านวน ๑๐๐ ทุน  
ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน ในอนาคตจะมีการสานต่อให้ไปถึงระดับปริญญาโท หรือในอดีตที่มีจัดหา
รถมอเตอร์ไซค์คุรุสภา ปืนพกสวัสดิการ ปัจจุบันหน่วยงานได้มีการส ารวจความต้องการของคุณครู  
ในประจ าการ นอกประจ าการทั่วประเทศ ให้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม หน่วยงาน
ได้มีการจัดท าเพจให้กับสมาชิกและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังมิได้เป็นสมาชิกทราบว่าหน่วยงาน  
มีการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของคุณครู  

- กรณีปัญหาในอดีตที่เกิดขึ้น เป็นปัญหาในเรื่องความไม่โปร่งใสของผู้บริหาร หน่วยงาน 
ได้ด าเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง สอบวินัย สอบละเมิด ซึ่งพนักงานอัยการ
ได้ด าเนินคดีในเรื่องของการตั๋วสัญญาใช้เงิน รวมถึงการฟอกเงิน ปัจจุบันศาลได้มีค าพิพากษา เป็นที่
เรียบร้อย ท าให้หน่วยงานต้องมีหน้าที่ติดตามการใช้เงิน การอายัดทรัพย์ สืบทรัพย์ และบังคับคดีต่อไป  

- กรณีการด ารงต าแหน่งของกรรมการ สกสค. เดิมพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๔ ประกอบด้วย ๑. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ๒. กรรมการ
โดยต าแหน่ง ได้แก่  เลขาธิการทุกแท่งรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ๓. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
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๔. คณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง ๕. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ ปัจจุบันการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการด าเนินการตามค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๘ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการทุกแท่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งไม่มีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการที่ ได้รับการเลือกตั้ง  อย่างไรก็ตาม กระทรวงได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในระหว่างการทบทวนในเรื่องนี้  

- กรณีพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๘ ก าหนดให้
หน่วยงานสามารถรับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินได้ 

 
ส านักงานเลขาธกิารครุุสภา    ๑๐๒,๖๙๓,๗๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานเลขาธิการคุรุสภาในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา ปัจจุบันหน่วยงานได้มีการแก้ปัญหาต่าง ๆ  

ที่เกิดขึ้นไปมากน้อยเพียงใด 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ตามที่มีพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ท าให้มีการแยก

ออกเป็น ๒ หน่วยงาน คือ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยส านักงานเลขาธิการคุรุสภามีหน้าที่ในการก ากับ
มาตรฐานรับรองปริญญา การออกใบอนุญาต การดูแลพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ การส่งเสริมคุณภาพ
ครู ซึ่งการแยกหน่วยงานออกเป็น ๒ ส่วน ทางส านักงานเลขาธิการคุรุสภาไม่มีปัญหาเกิดขึ้นแต่อย่างใด 
 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์    ๒๓๖,๒๕๙,๕๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบเหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าโครงการก่อสร้างหอพักนักเรียนใหม่  

แบ่งออกเป็น ค่าควบคุมงานประมาณ ๓.๔ ล้านบาท ค่าก่อสร้างอาคาร จ านวน ๔๒๘ ล้านบาท  
เป็นงบผูกพัน ๓ ปี เนื่องจาก หน่วยงานมีอาคารหอพักนักเรียน หอ ๗ หอ ๘ หอ ๙ ซึ่งเพียงพอกับ
จ านวนนักเรียนที่มีทั้งหมด และในปัจจุบันหน่วยงานมีการจัดท าโครงการเพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ผ่อนคลายความเครียดให้กับนักเรียนหรือไม่ อย่างไร 
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีอาคารหอพักนักเรียน หอ ๗ หอ ๘ มีอายุการใช้งานประมาณ ๓๐ ปี และใช้งบประมาณ

ในการบ ารุงรักษาเป็นจ านวนมาก จึงต้องด าเนินการทุบอาคารหอพักนักเรียน หอ ๗ หอ ๘  
และสร้างอาคารหลังใหม่ทดแทน โดยมีแนวทางการจัดโซนนิ่ งให้มีความชัดเจนและเพ่ิมพ้ืนที่ 
ในการบริการวิชาการ ส่วนกิจกรรมที่ผ่อนคลายให้กับนักเรียนทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียนประจ าตั้งแต่วันอาทิตย์ – วันศุกร์ ๒๐ ชั่วโมง เพื่อให้ระยะเวลากับนักเรียนเพ่ือค้นพบ
ตัวเอง และสร้างทางเลือกให้กับนักเรียน พร้อมทั้งมีครูจิตวิทยาและครูที่ปรึกษาเพ่ือดูแลนักเรียน
ตลอดเวลา 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ๔๐๑,๐๑๑,๒๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- กรณีขับเคลื่อนพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การพัฒนาความรู้ ศตวรรษท่ี ๒๑  

โดยหน่วยงานได้มีการขอจัดท าระบบวัดประเมินผลการทดสอบแบบดิจิทัล จ านวน ๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท  
ซึ่งเพ่ิมมากขึ้นจากปี ๒๕๖๗ ขอทราบว่าการขอรับจัดสรรงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นในการจัดท าระบบ
ดังกล่าวเกิดจากการมีตัวชี้วัดเพ่ิมขึ้นหรือเป็นการซื้อเพิ่มเติมจากปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และการจัดท า
ระบบวัดประเมินผลการทดสอบแบบดิจิทัลในปี ๒๕๖๗ ดีหรือไม่ อย่างไร  

- กรณีเรื่องภาษาอังกฤษของเด็กไทยที่ต้องสอบตามมาตรฐานสากลในการอธิบายความสามารถ
ทางภาษาในด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด  Common European Framework  
of Reference for Languages (CEFR) หน่วยงานควรจัดท าฟังก์ชั่นให้มีความเหมาะสมเนื่องจาก 
ประกอบการเรียนในโรงเรียนนานาชาติมีการพัฒนาทางด้านภาษาได้เร็วกว่าโรงเรียนเอกชน  
และโรงเรียนรัฐบาล หน่วยงานควรมีการขับเคลื่อนและพัฒนาโดยให้ตั้งงบประมาณตามโครงการ
ขับเคลื่อนพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การพัฒนาความรู้ ศตวรรษ ๒๑ โครงการดังกล่าว 
มีการจัดท าระบบเพื่อวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือไม่ อย่างไร 

- ขอทราบว่าในปัจจุบันการพัฒนาการวัดและการประเมินคุณภาพทางการศึกษามีปัญหา
หรือไม่ อย่างไร 

- กรณีที่มีการกล่าวถึงว่าคุณภาพทางการศึกษาของประเทศไทยไม่ดี ขอทราบว่าหน่วยงาน
ความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไร  

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของเด็กไทยให้ดีขึ้นได้
อย่างไร 

- กรณีการเผยแพร่คู่มือและเครื่องมือวดัและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จ านวน ๓ ด้าน 
๑. ด้านความเป็นคนดี ๒. ด้านความรักชาติ ๓. ด้านความพอเพียง ขอทราบว่าหน่วยงานการวัดและ
ประเมินคุณลักษณะทั้ง ๓ ด้าน อย่างไร 

- กรณีการจัดท าระบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O - NET ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่ไม่ได้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนการเข้ามหาวิทยาลัย ขอทราบว่าเพราะเหตุใด
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ทาง ทปอ. ถึงไม่มีการใช้ให้หน่วยงานเป็นผู้ทดสอบบุคคลที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัย และการที่ทาง ทปอ. 
จัดท าข้อสอบด้วยตัวเอง หน่วยงานกับ ทปอ. มีความขัดแย้งทางความเชื่อมั่นกันหรือไม่ อย่างไร  

- ขอทราบว่าในปัจจุบันใครเป็นผู้จัดท าข้อสอบ O - NET 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีขับเคลื่อนพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การพัฒนาความรู้ ศตวรรษ ๒๑ 

ทางด้านภาษาอังกฤษของเด็กไทยในช่วงอายุ ๑๒ – ๑๘ ปี ข้อสอบภาษาอังกฤษที่หน่วยงานจัดท าขึ้น
เป็นการวัดแบบ ฟัง พูด อ่าน เขียน จริง ด้วยระบบดิจิทัล ซึ่งในปี ๒๕๖๗ หน่วยงานขอรับจัดสรร
งบประมาณทั้งระบบ เช่น การสร้าง การท าระบบ การจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล แต่ถูกตัดงบประมาณ  
ท าให้ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ในปี ๒๕๖๘ ได้รับงบประมาณ ๓ ล้านกว่าบาท ต้องมาท าการ
ทดลองและการพัฒนาเกี่ยวกับ ฟัง พูด อ่าน เขียน จริง ดังนั้น ในปี ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘ หน่วยงานได้ 
ในเรื่องของข้อสอบแบบดิจิทัลและการทดลองเพื่อให้ได้ต้นฉบับขึ้นมา  

- กรณีภาษาไทย การวัดการคิด วิเคราะห์ เขียน ปัจจุบันเด็กไทยมีปัญหาทางด้านการสื่อสาร
เช่นกัน ท าให้ต้องมีการวัด ฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยระบบดิจิทัล ซึ่งทั้งสองส่วนในปีนี้หน่วยงานจะได้
เครื่องมือ และหากในปีถัดไปหากได้รับงบประมาณจะน ามาพัฒนาระบบเพื่อจัดสอบต่อไป  

- กรณีการจัดท าแพลตฟอร์มอัตนัย ๓ ระบบ ขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร 
- กรณีการเผยแพร่คู่มือและเครื่องมือวดัและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จ านวน ๓ ด้าน 

และคุณภาพการศึกษาของไทย หน่วยงานเปรียบเสมือนหมอหรือตาชั่งที่สามารถจะบอกได้เพียงว่า
เด็กไทยที่เรียนมาในแต่ละช่วงชั้นมีคุณภาพระดับใด ข้อสอบดังกล่าวสามารถวัดตามมาตรฐาน 
ตามตัวชี้วัดและหลักสูตรแกนกลาง เมื่อทดสอบเสร็จหน่วยงานจะเสนอผลรายงานแต่ละฉบับ  
เพ่ือสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้ โดยหน่วยงานจะมีการรายงานผล O - NET  
ของเด็กรายคน ซึ่ งสามารถน าคะแนนไปเปรียบเทียบและพัฒนาการเรียนการสอนต่อได้  
ส่วนของโรงเรียนจะมีใบรายงานทั้ง ๖ ฉบับ ๑. รายงานภาพรวมของเด็ก ๒. รายงานมาตรฐาน ท าให้
สถานศึกษาสามารถพิจารณาเด็กที่สอนเด็กมีมาตรฐานแต่ละวิชาอยู่ในระดับใด ซึ่งสถานศึกษาสามารถ
ไปพัฒนาการเรียนการสอนกบัเดก็ได้ ๓. รายงานข้อและตัวชี้วดั ๔. รายงานการบอกระดับคะแนนแต่ละ
ช่วงชั้นของโรงเรียนตนเอง ๖. รายงานภาพรวมของโรงเรียน แม้หน่วยงานไม่ได้รับงบประมาณ 
การส่งเสริมการน าผล O - NET ไปใช้ แต่ต้องจัดท าเนื่องจากโรงเรียนน าผลไปไม่ได้ดูรายละเอียดและ
น าไปพัฒนาการเรียนการสอน จึงต้องสร้างการรับรู้ให้ทางโรงเรียนผ่านระบบ zoom 

- กรณี O - NET และ GAT/PAT หน่วยงานมีมาตรฐานที่ต้องด าเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทดสอบ การสร้างข้อสอบ การคัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการคุมสอบ การขนส่งข้อสอบ 
การประมวลผล รวมทั้งการน าผลไปใช้ ซึ่งภารกิจหลัก คือ การจัดสอบระดับชาติ ส่วนการสอบ 
GAT/PAT เป็นการให้บริการที่ทาง ทปอ. มาให้หน่วยงานด าเนินการให้ จึงเป็นภารกิจที่ ๓ ที่ให้บริการ 
หากหน่วยงานจะให้บริการในส่วนนี้ต้องด าเนินการตามมาตรฐานตามที่หน่วยงานก าหนด ส่วนการ
จัดท าระบบการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O - NET มีตั้งแต่ ป.๖ ม.๓ ม.๖ เป็นการวัด
มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยเด็กที่เข้ารับการทดสอบจะได้ทราบผลของตนเอง  
แต่ผล O - NET ทางมหาวิทยาลัยไม่น าผลไปใช้ช่วงหนึ่ง แต่ที่ผ่านมามีการน าผลการทดสอบไปใช้  
ในแต่ละปีเด็กที่มาสอบ O - NET มีจ านวนเพ่ิมขึ้น เช่น เด็ก ป.๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีจ านวน  
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๕๐๐,๐๐๐ กว่าคน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีจ านวน ๖๔๐,๐๐๐ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ มีจ านวน 
๖๙๐,๐๐๐ คนส่วนเด็ก ม.๖ ช่วงสมัครสอบมีเป็นจ านวนมากแต่มาสอบจริง ๆ มีจ านวนลดลงคงเหลือ
ประมาณร้อยละ ๕๐ เนื่องจาก เด็กได้ที่เรียน การจัดการสอบหน่วยงานมีหน้าที่ต้องเตรียมให้กับ  
เด็กทุกคนที่เข้ารับการทดสอบ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ระดับอุดมศึกษา หรือที่ประชุมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ไม่น าผลการทดสอบของหน่วยงานไปใช้ หน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้ 

- กรณีการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่ใช่แบบทดสอบ หน่วยงานจะมีสถานการณ์มาให้
เพ่ือให้เด็กตอบและวัดออกมา ซึ่งการตอบจะไม่มีถูกและผิด ส่วนรายละเอียดขออนุญาตจัดส่งเป็น
เอกสาร 

- กรณีการวัดภาษาอังกฤษแบบ ฟัง พูด อ่าน เขียน หน่วยงานขอรับจัดสรรงบประมาณ 
แบบเป็นระบบ การด าเนินการดงักล่าวหน่วยงานมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการสอบให้กับเด็กและมีแนวทาง 
ที่จะพัฒนาให้เหมือนกับข้อสอบ IELTS เป็นระดับชั้น แต่สอบแบบ  Paper มีข้อจ ากัด เนื่องจาก 
การตรวจข้อสอบมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งในส่วนนี้หน่วยงานพยายามศึกษาว่าการน า AI เข้ามาตรวจจะสร้าง
ความเชื่อมั่นได้มากน้อยเพียงใด ส่วนรายละเอียดขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีขับเคลื่อนพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การพัฒนาความรู้ ศตวรรษ ๒๑  

ด้านภาษาอังกฤษของเด็กไทยแบบ ฟัง พูด อ่าน เขียน จริง ด้วยระบบดิจิทัล ซึ่งได้รับงบประมาณ 
ไม่เพียงพอ หน่วยงานควรชี้ให้เห็นว่าหากมีการจัดท าทั้งระบบต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนเท่าไร  
และการพัฒนา ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่จัดท าขึ้นจะส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ของเด็กไทยมากน้อย
เพียงใด 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอรายละเอียดโครงการขับเคลื่อนเกี่ยวกับพัฒนา 

วัดระดับการประเมิน จ านวน ๕๘ ล้านบาท และการจัดท าแพลตฟอร์มอัตนัย ๓ ระบบ มีรูปแบบ 
และลักษณะอย่างไร 

- นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ  กรรมาธิการ ขอรายละเอียดคู่มือและการวัดคุณลักษณะ 
ทั้ง ๓ ด้าน เกี่ยวกับการเผยแพร่คู่มือและเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
จ านวน ๓ ด้าน ๑. ด้านความเป็นคนดี ๒. ด้านความรักชาติ ๓. ด้านความพอเพียง  

 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศกึษา (องค์การมหาชน)    ๕๓,๘๖๕,๗๐๐   บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- กรณีโครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ จ านวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงาน

มีแผนที่จะด าเนินการจัดท าโครงการต่อเนื่องจากโครงการนี้หรือไม่ อย่างไร  
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- กรณี โครงการพัฒนาระบบสาระสนเทศเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก จ านวน 
๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท ขอทราบว่าโครงการดังกล่าวมีแผนการด าเนินการอย่างไร  

- กรณีโครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์และโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ขอทราบว่าการด าเนินการทั้งสองโครงการมีการสะท้อนและพัฒนา
ให้กับสถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงอย่างไร 

- กรณีมาตรฐาน Excitation ที่มีการคอนเฟอเรนซ์ (conference) ทุกปี โดยเป็นการจัดงาน 
ที่ให้ทุกภาคส่วนหรือประเทศที่มีความเจริญอย่างมาก เช่น สิงคโปร์ ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ หรืออีกหลาย ๆ 
ประเทศที่อยู่ในประเทศอาเซียน ท าให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม Excitation ขอทราบว่าหน่วยงาน 
ได้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือมีหน่วยงาน 
ที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการจัดงานดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากการศึกษามกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 
 

 

เลิกประชุม เวลา ๑๙.๓๕ นาฬิกา 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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